



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 23 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง

1. คอแลมน์: เกษตรวันนี้
2. "เฉลิมชัย"ทุ่ม500ล้าน แก่ท่วมซ้ำซากเมืองลุง
3. ดิวเข้มชาวสวนทุเรียนต้องได้มาตรฐานการส่งออก
4. คอแลมน์: รอบโลก: ยกเลิกแบนเนื้อบราซิล
5. ติ่งปรับใหญ่หลังศึกซัฟฟอก เกลียเก้าอี้รมต.
6. น่านส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย
7. เช็กเศรษฐกิจจีน-คู่ค้า ยุคทำสงครามกับไวรัส
8. ซักฟอกมีใบเสร็จน้อกรัฐบาล สภาไผ่ไม่ได้ แต่ประชาชนจะขับไล่เอง
9. เดลินิวส์: เดินหน้าแก้วิกฤติเชื้อดื้อยา
10. เตรียมพิธีพระราชทานเพลิง'หลวงปู่ปวง'
11. เดลินิวส์: เดินหน้าแก้วิกฤติเชื้อดื้อยา
12. พปชร.ไม่ขัดข้องหากส.ส.อนาคตใหม่จะร่วมงานด้วย

สื่อ

- เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
มติชน (กรอบบ่าย)
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
กรุงเทพธุรกิจ
ไทยโพสต์
เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
มติชน
เดลินิวส์
posttoday.com



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ (กรอบข่าย)
หัวข้อข่าว : คอลัมน์: เกษตรวันนี้

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
ฉบับที่ : 25701 หน้า : 19(บนซ้าย)

เกษตรวันนี้ประจำวันที่ 24 กุมภาพันธ์ สหกรณ์ทั้ง 22 หน่วยงาน ซึ่งเชื่อมั่นว่าจะ พ.ศ. 2563..... ● วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดทำ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เตรียม Big Data เข้าสู่ฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่ง

เปิดเวทีใหญ่ สัมมนาการจัดทำฐาน ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ที่โรงแรม

ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ที่โรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน

จ.ชลบุรี เพื่อสร้างเครือข่าย การทำงานด้านการจัดทำ

ข้อมูลด้านการเกษตรให้เป็น เอกภาพสู่ฐานข้อมูล

ด้านการเกษตรแห่งชาติ และ เพิ่มองค์ความรู้ทางด้านการ

ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ให้ กับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องใน

หน่วยงานต่าง ๆ มีการอภิปรายกลุ่มเพื่อระดม ต่าง ๆ สามารถส่งรายละเอียดมาได้ โทร.

ความคิดเห็นร่วมกันของหน่วยงานภายใต้ 0-2790-1111 ต่อ 2624, 2655 ส่วนเมล

MOU การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้าน LUKSANASAKR@DAILYNEWS.

การเกษตรแห่งชาติทั้ง 10 กระทรวง และหน่วย CO.TH ยังสามารถส่งข่าวได้ตามปกติ..... ●

งานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

เกษตร
วันนี้

ชาติ ทำให้ได้ข้อมูลที่รวดเร็วถูก ต้องสมบูรณ์พร้อมให้บริการ

เกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และสาธารณชนเข้ามาใช้

งานได้ต่อไป..... ● แจ้งข่าว

หน้าเกษตรหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์เปิดอีเมล agri@

dailynews.co.th อีก 1 ช่อง

ทางรับข่าวสารประชาสัมพันธ์

หน่วยงานราชการและเอกชนที่

ต้องการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร

นายกเหล่าปอปลี

Section: First Section/-

วันที่: จันทร์ 24 กุมภาพันธ์ 2563

ปีที่: 71

ฉบับที่: 22679

หน้า: 11 (ล่างซ้าย)

Col.Inch: 10.34

Ad Value: 11,374

PRValue (x3): 34,122

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: "เฉลิมชัย" ทุ่ม 500 ล้าน แก่ท่วมซ้ำซากเมืองลุง

"เฉลิมชัย" ทุ่ม 500 ล้าน แก้ท่วมซ้ำซากเมืองลุง

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวระหว่างร่วมคณะรัฐมนตรีของพรรคประชาธิปัตย์ 5 คน เดินทางมาพบปะประชาชน ที่หอประชุมเทศบาลตำบลควนขนุน อ.ควนขนุน จ.พัทลุง ว่า ปัญหา น้ำป่าไหลทะลักจากพื้นที่ อ.ศรีบรรพต ท่วมขังบริเวณสี่แยกโพธิ์ทองถนนเอเชีย และท่วมพื้นที่ อ.ควนขนุน นั้นส่งผลกระทบต่อเกษตรกร บ้านเรือนและสัตว์เลี้ยง ได้รับความเสียหายเป็นประจำทุกปีทางกระทรวงเกษตรฯ จึงได้จัดโครงการขยายคลอง 2 ฝั่งของฝายเก็บน้ำคลองชลประทานท่าแนะ และซ่อมแซมประตูน้ำคลองชลประทานท่าแนะ ใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท จะแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเรื่องน้ำท่วมซ้ำซากได้อย่างแน่นอน โดยเริ่มโครงการปี 2565 แล้วเสร็จปี 2568.



ดิวเข้มชาวสวนทุเรียนต้องได้มาตรฐานการส่งออก

นายทิว มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต เปิดเผยว่า ระยะเวลาผลไม้ภาคตะวันออกเริ่มทยอยให้ผลผลิต โดยเฉพาะทุเรียนเป็นหนึ่งในสินค้าเกษตรที่สร้างรายได้จากการส่งออกให้กับประเทศไทย มีตลาดส่งออกหลัก คือประเทศจีนมากถึงร้อยละ 80 ซึ่งกระทรวงเกษตรฯได้กำหนดมาตรฐาน GAP พืชอาหาร และมาตรฐานสินค้าเกษตร : ทุเรียน เพื่อให้เกษตรกรที่ใช้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามมาตรฐานที่กำหนด ผลผลิตสูงคุ้มค่าต่อการลงทุน กระบวนการผลิตปลอดภัยต่อเกษตรกรและผู้บริโภค ผลผลิตเป็นที่ต้องการของผู้บริโภคทั้งภายในและต่างประเทศ ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้ให้ข้อแนะนำแก่เกษตรกรในการปฏิบัติตามข้อกำหนด เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP จากหน่วยงานรับรอง ดังนี้



1. มาตรฐาน GAP พืชอาหาร (มกษ. 9001-2556) 8 ข้อ คือ 1.1 ใช้น้ำจากแหล่งน้ำสะอาด 1.2 ปลูกในพื้นที่ดี ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีสารพิษในดิน เลือกชนิดของไม้ผลให้เหมาะสมเพื่อป้องกันดินเสื่อมโทรม และพื้นที่ปลูกต้องเป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 1.3 ไร่และเก็บ ปุ๋ย/สารเคมี อย่างถูกต้อง เป็นหมวดหมู่ ไม่ปะปนกัน ใช้สารเคมีที่ขึ้นทะเบียนถูกต้อง และทำตามคำแนะนำที่ให้ไว้ในฉลากอย่างเคร่งครัด หลีกเลี่ยงสารเคมีก่อนการเก็บเกี่ยวตามเวลาที่ระบุไว้ในฉลาก และห้ามเผาทำลายภาชนะบรรจุสารเคมี

1.4 จัดการคุณภาพในกระบวนการผลิตก่อนการเก็บเกี่ยว 1.5 เก็บเกี่ยวผลผลิตถูกเวลา/ถูกวิธี เพื่อให้ได้ผลผลิตตรงตามข้อกำหนดของลูกค้า 1.6 การพัก การขนย้าย และการเก็บรักษาผลผลิตให้สะอาดและปลอดภัย คัดแยกผลผลิตที่ไม่มีคุณภาพออกจากผลผลิตที่มีคุณภาพหลังจากการเก็บเกี่ยว ขนย้ายผลผลิตด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความสกปรก/บอบช้ำเสียหาย

1.7 ผู้ปฏิบัติงานต้องมีความรู้ความเข้าใจหรือได้รับการอบรม เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลที่เพียงพอ ผู้ที่สัมผัสกับผลผลิตโดยตรงต้องดูแลสุขลักษณะส่วนบุคคลและมีวิธีการป้องกัน และผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุอันตรายทางการเกษตรต้องได้รับการตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 1.8 จัดบันทึกทุกขั้นตอนโดยเฉพาะข้อมูลการใช้สารเคมี ประวัติการฝึกอบรม ข้อมูลผู้รับซื้อผลผลิต และเก็บรักษาข้อมูลการปฏิบัติงานและเอกสารสำคัญอย่างน้อย 2 ปี ของการผลิตติดต่อกัน และผลผลิตที่อยู่ระหว่างการเก็บรักษา ขนย้ายหรือบรรจุเพื่อจำหน่ายต้องมีการระบุรุ่นหรือรหัส

2. มาตรฐานสินค้าเกษตร : ทุเรียน 4 ข้อ คือ 2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรที่ใช้กับผลทุเรียน ชื่อพันธุ์ที่ผลิตเป็นการค้า เพื่อนำมาบริโภคสด 2.2 ชั้นคุณภาพ ประกอบด้วย ชั้นพิเศษ มีคุณภาพดีที่สุดสุหนามสมบูรณ์ จำนวนพู

สมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 4 พู ไม่มีตำหนิ และไม่มี ความผิดปกติด้านรูปทรง ชั้นหนึ่ง ต้องมีคุณภาพดี จำนวนพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 3 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสีย ชั้นสอง ต้องมีพูสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า 2 พู พูไม่สมบูรณ์อีก 2 พู และไม่ทำให้รูปทรงทุเรียนเสียไป โดยชั้นหนึ่งและชั้นสอง มีตำหนิได้เล็กน้อย รวมต้องไม่เกิน 10% ของพื้นที่ผิวทุเรียน

2.3 คุณภาพของทุเรียนที่ดี ต้องเป็นทุเรียนทั้งผลที่มีขั้วผล ตรงตามพันธุ์ สด สะอาด ปราศจากสิ่งแปลกปลอมที่มองเห็นได้ ไม่มีรอยแตกที่เปลือก ไม่มีศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อลักษณะภายนอกของผลทุเรียน ไม่มีร่องรอยความเสียหาย เนื่องจากศัตรูพืชที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของเนื้อทุเรียน ไม่มีความเสียหาย เนื่องจากอุณหภูมิที่ต่ำหรือสูง และผลทุเรียนสุก ไม่มีความผิดปกติของเนื้อ ได้แก่ แกน เต่าเผา ใส้ซึม

2.4 ขนาดผลที่เป็นพันธุ์ทางการค้าทั่วไปควรมีน้ำหนักต่อผล ดังนี้ พันธุ์ชะนี ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 4.5 กก. หมอนทอง ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 6 กก. ก้านยาว ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 4 กก. กระดุมทอง ไม่น้อยกว่า 1.3 กก. ไม่มากกว่า 4 กก. นวลทองจันทร์ ไม่น้อยกว่า 1.5 กก. ไม่มากกว่า 4.5 กก. พวงมณี ไม่น้อยกว่า 1.0 กก. หลงลับแล ไม่น้อยกว่า 1 กก. และพันธุ์อื่น ๆ ที่เป็นพันธุ์ทางการค้าต้องไม่น้อยกว่า 0.5 กก.

นอกจากข้อกำหนดข้างต้น การผลิตทุเรียนให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อให้ได้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีตรงตามมาตรฐานความต้องการของตลาด ชาวสวนจำเป็นต้องศึกษาหาข้อมูลและติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ เพิ่มเติมด้วย โดยเฉพาะการส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งต้องมีการรับรองทั้งมาตรฐาน GAP และมาตรฐานโรงคัดบรรจุผลไม้ GMP ด้วย.



ยกเลิกแบนเนื้อบราซิล

● คิมมอยส์-หน่วยงานด้านการตรวจสอบและความปลอดภัยด้านอาหาร (FSIS) ประจำกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ ตัดสินใจอีกครั้งที่จะอนุญาตให้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อวัวของบราซิลนำเข้าประเทศ โดยยืนยันว่าบราซิลปฏิบัติหน้าที่รวมถึงระบบการตรวจสอบด้านความปลอดภัยในเนื้อวัวเทียบเท่ากับของสหรัฐฯ สร้างความไม่พอใจต่อเกษตรกรปศุสัตว์และสมาคมพ่อค้าเนื้อวัวแห่งชาติ (NCBA) ที่เป็นห่วงถึงคุณภาพเนื้อของบราซิลที่เคยมีประวัติโรคติดต่อปากและเท้าเปื่อย.

หึ่งปรับใหญ่หลังศึกชกฟอก เกลี่ยเก้าอี้รมต.

‘5รัฐมนตรี’ร่วมตีวที่พัทยา ‘วิษณุ-ดอน’เผยอุ้นใจขึ้น พท.แยก2วงซ่อมอภิปราย

วิป รม.ตีวเข้ม ส.ส.รับมือ
ชกฟอก 5 รมต.ร่วมล้มนมา
นายกฯส่ง‘บักซ่าง’เป็นตัวแทน
‘สนธิรัตน์’ยันเสียงหนูไม่แตก
แถว (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

เกลี่ยเก้าอี้

‘นายกฯ’มอบ‘บักซ่าง’ร่วมวงพท.



รับชกฟอก - นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมดีถวินัย รมว.ต่างประเทศ
ที่ถูกยื่นญัตติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมล้มนมาวิปรัฐบาลเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดอภิปราย
ชกฟอก ที่โรงแรมเวียงไฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่
โรงแรมเวียงไฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ผู้สื่อ
ข่าวรายงาน วิปรัฐบาลจัดล้มนมาเรื่องญัตติขอ
เปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรี
เป็นรายบุคคล ระหว่างวันที่ 22-23 กุมภาพันธ์
ซึ่งมีแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) พรรค
ร่วมรัฐบาล รวมทั้งรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปราย ร่วม
งานประมาณ 100 คน นำโดยนายอุตตม สาวนา
ยน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้า
พรรค พปชร. นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรค
พปชร. นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และ
ประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้ราษฎร
(วิปรัฐบาล) นายสุชาติ ชมกลิ่น ส.ส.ชลบุรีและ
ประธาน ส.ส.พท. นายพงศ์กรีน จรุงเรืองกิจ
แกนนำพรรค พท.เป็นตัวแทนกลุ่มสามมิตร นาย
ชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ ส.ส.สิงห์บุรี และเลขานุการ
วิปรัฐบาล นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

สำหรับรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ
ที่เดินทางมาร่วม ประกอบด้วย นายวิษณุ เครือ
งาม รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมดีถวินัย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ร.อ.
ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.) พล.อ.อนุพงษ์ เผ่า
จินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.)
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
และในฐานะประธานยุทธศาสตร์พรรค พท.
ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) มอบ
หมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นตัวแทนมาร่วมรับฟัง
ตัวแทนพรรคร่วมตบเท้าคึกคัก

ขณะที่ตัวแทนวิปรัฐบาลของพรรคร่วมต่างๆ ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) นำโดย นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ ในฐานะรองประธานวิป พรรคภูมิใจไทย (ภท.) อาทิ นายชาติ ไทยเศรษฐ์ รองประธานวิป นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.ศรีนวล บุญลือ ส.ส.เชียงใหม่

พรรคชาติไทยพัฒนา อาทิ นายอนุรักษ์ จูริมาต ส.ส.ร้อยเอ็ด พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) นำโดยนายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และที่ปรึกษาวิปรัฐบาล นายวัชรพล โตมรศักดิ์ ส.ส.นครราชสีมา ขณะพรรคร่วมขนาดเล็ก อาทิ น.ส.อนุสรณ์ ทับสุวรรณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครวมพลังประเทศไทย นายโกวิท พวงงาม ส.ส.บัญชีรายชื่อ น.ส.กวิณนาถ ตาศีย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคพลังท้องถิ่นไท นายพิเชษฐ สุทธิवाल ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธรรมไทย นางนันทนา สงฆ์ประชา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาภิวัฒน์ นายมงคล กิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์ นายยรรยง ฤณอมพิชัยอารัง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษ์สันป่าประเทศไทย นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยรักธรรม เป็นต้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศก่อนการสัมมนาเป็นไปอย่างคึกคัก โดยแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นกันเอง พร้อมกับขอความร่วมมือให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจให้เป็นไปด้วยดี

‘อุตตม’ ยืนยันไม่มีศึกเงาเหล่า

โดยนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อซักซ้อมรับมือการอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยจะมีการชี้แจงระเบียบขั้นตอนต่างๆ แก่ ส.ส.พร้อมกับให้ข้อมูลที่โปร่งใส โดยได้รับความร่วมมือจาก ส.ส.พรรค พปชร. และพรรคร่วมรัฐบาลเป็นอย่างดี ส่วนที่มีกระแสข่าวพรรค พปชร. มีความขัดแย้งกันภายในพรรค เชื่อว่าไม่เป็นปัญหาเพราะพรรค พปชร. มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สามารถพูดคุยกันได้ แม้บางครั้งจะมีความไม่เข้าใจกันบ้างก็ตาม แต่ก็สามารถพูดคุยได้เสมอมา

นายอุตตมยังกล่าวถึงกรณีศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ว่าเป็นไปตามกระบวนการ ไม่ได้คิดว่าภายหลังยุบพรรค อนค. แล้ว จะเป็นข้อได้เปรียบของพรรค พปชร. หรือพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่มียอด ส.ส.พรรค อนค. ติดต่อมาเพื่อที่จะเข้าร่วมพรรค พปชร.

‘สนธิรัตน์’ ปิดข่าวปรับปช.วิรบ.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงพลังงาน และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีปัญหาภายในพรรค พปชร. ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง แต่อาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันบ้าง ซึ่งเป็นปกติของพรรคการเมืองที่มี ส.ส.จำนวนมาก แต่ยืนยันว่าพรรค พปชร. ไม่มีปัญหาเรื่องเอกภาพ และในการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เสียงสนับสนุนจาก ส.ส. ก็จะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะได้มีการพูดคุยกันแล้ว

นายสนธิรัตน์กล่าวว่า แม้พรรค พปชร. จะมีความคิดเห็นที่ต่างกัน แต่เวลาดำเนินการเรื่องต่างๆ ล้วนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ในฐานะเลขาธิการพรรค พปชร. ก็ได้รับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย ทั้งนี้ ไม่อยากให้นำเรื่องนี้มาเป็นประเด็นขยายความขัดแย้ง สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ วิปรัฐบาลได้ประสานไปยังทุกพรรคร่วม ให้มีการออกเสียงในทิศทางเดียวกัน จึงมั่นใจว่าการลงคะแนน จะออกมาในทิศทางเดียวกัน

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่จะเปลี่ยนตัวประธานวิปรัฐบาลจากนายวิรัช รัตนเศรษฐ์ เป็นนายมนต์เตียร สงฆ์ประชา ส.ส.ชัยนาทนั้น นายสนธิรัตน์กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยเรื่องดังกล่าว จึงไม่มีประเด็นในตอนนี้ ส่วนที่พรรคอนาคตใหม่ยุบนั้น ก็ยังไม่มีการพูดคุยด้วยเช่นกัน เพราะศาลรัฐธรรมนูญเพิ่งสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่เมื่อวานนี้เอง ดังนั้น ทุกอย่างจึงเป็นเพียงกระแสข่าว

‘ปช.วิรบ.’ ชี้ชกฟอกกรอบ 7 ปี

ด้าน นายวิรัช รัตนเศรษฐ์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานคณะกรรมการประสานงานสภาผู้ราษฎร (วิปรัฐบาล) ให้สัมภาษณ์ก่อนสัมมนาพรรคพลังประชารัฐว่า การประชุมมีทั้งตัวแทนพรรคร่วม ทั้งพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ภูมิใจไทย (ภท.) และพรรคร่วมขนาดเล็กมาร่วม ขณะที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) ได้มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช. กท. มาเป็นตัวแทนรับฟังข้อมูล โดยช่วงเช้าจะมีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มาร่วมประชุมในประเด็นที่ฝ่ายค้านเตรียมอภิปราย ขณะที่ช่วงบ่ายจะเป็น ร.อ. ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มาร่วมรับฟังและชี้แจงข้อมูล โดยการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้เป็นการอภิปรายครั้งแรกของรัฐบาลที่เว้นว่างมาถึง 7 ปี และประชาชนติดตามรอฟัง และในวันนี้เราจะดูว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร คะแนนโหวตจะออกมาเป็นในรูปแบบไหน ตอนนี้อยู่ยังไม่สามารถพูดได้ว่าเป็นหวังหรือไม่หวัง แต่เราจะปฏิบัติเหมือนกันหมดเหมือนกับผู้ที่ถูกอภิปราย แต่ขอหาแต่ละคน

อาจจะต่างกันไปที่ต้องมาพิจารณาอีก

จากนั้นเวลา 10.30 น. นายอุตตมกล่าวเปิดการประชุมว่า การสัมมนาครั้งนี้มีความสำคัญมาก และการรับมืออภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ เราก็มองความพร้อมอย่างเต็มที่ และเชื่อว่าการพูดคุยกันนี้ จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อทุกคน

‘วิษณุ-ดอน’ อุ้ใจร่วมสัมมนา

ต่อมาเวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ภายหลังร่วมสัมมนา ว่า ได้ฟังคำชี้แจงจาก ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล เพราะเขาไม่มีสิทธิอภิปราย อย่างมากทำได้แค่ประท้วงตามข้อบังคับ บางเรื่องเขาอาจอยากทราบข้อเท็จจริง ในกรณีที่ดินไม่ได้ชี้แจงในสภา จึงมาถามในวันนี้ให้อุ่นใจและสบายใจว่าเรื่องนั้นๆ มีคำตอบที่ชัดเจน จึงอธิบายภาพรวมและให้ถามในสิ่งที่สงสัย รวมถึงนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) จึงใช้วิธีการเช่นนี้ด้วย โดยเฉพาะเรื่องคดีฟิลิปปินส์ ซึ่งตนเล่าเรื่องทั้งหมดให้ ส.ส.ฟังเพื่อ ส.ส.จะได้เข้าใจ บางเรื่องอาจต้องใช้เวลาในการอภิปรายในสภาให้ประชาชนเข้าใจด้วย นอกจากนี้ ปัญหาอยู่ที่การบริหารเวลาด้วย และวันนี้จึงได้มาฟังคำชี้แจงจาก ส.ส.ที่มีประสบการณ์ ซึ่งมีหลายเรื่องที่คุ้ม หากตนไม่เดินทางมาร่วมคงไม่รู้ ถือว่าการซักซ้อมวันนี้ทำให้อุ่นใจขึ้น คิดถูกที่เดินทางมาร่วมสัมมนา

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวภายหลังร่วมสัมมนาวิปรัฐบาล ว่า หลังจากฟังข้อมูลในประเด็นต่างๆ จากผู้ร่วมสัมมนาที่พร้อมจะสนับสนุนแล้วก็รู้สึกสบายใจในการที่จะชี้แจงในสภาผู้แทนราษฎร

00’บึกป้อม’ขอบคุณทุกคนที่มา

ต่อมาเวลา 16.30 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ทันทีที่ พล.อ.ประวิตร เดินทางมาถึง บรรดาแกนนำพรรค รัฐมนตรี และ ส.ส.จำนวนหนึ่งของพรรคพลังประชารัฐ ไปต้อนรับ โดย พล.อ.ประวิตรได้เข้าห้องประชุม พร้อมกับทักทายบรรดา ส.ส.พรรคร่วมรัฐบาล พบ

บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น พล.อ.ประวิตร กล่าวตอนหนึ่งบนเวทีว่า วันนี้เป็นจำเลยที่จะถูกซักฟอก เลยมาร่วมตอบโต้กับการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้าน ขอบอกอย่างหนึ่งว่าตนตอบแต่เรื่องจริงทั้งนั้น เมื่อพูดถึงตรงนี้ ผู้ที่อยู่ในห้องประชุมได้ปรบมือลั่นห้อง และกล่าวต่อว่า ขอขอบคุณทุกคนที่มาร่วมกันให้การเตรียมความพร้อมในการอภิปรายครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและดีใจที่ได้เจอหน้าเจอตาทุกคน ดูแต่ในทีวีที่พูดในสภา ทุกคนพูดดี โดยเฉพาะนาย

สิระ เจนจาคะ ส.ส.กทม. และ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี ทั้งนี้ ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงข้อมูลตามข้อเท็จจริง

ต่อมาเวลา 18.00 น. การสัมภาษณ์เสร็จสิ้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศโดยรวมในวันแรกจะเป็นการชี้แจงให้ทราบรูปแบบในเรื่องของการชี้แจงข้อกฎหมาย และเปิดเผยให้รัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรู้ว่า มี ส.ส.คนใดบ้างที่จะทำหน้าที่สนับสนุนรัฐมนตรีแต่ละคน รูปแบบการประท้วงเมื่อถูกอภิปรายนอกกรอบของฝ่ายค้าน รวมถึงยังมีที่มวอรัฐมนตรีนอกห้องประชุมสภา ที่คอยติดตามประเด็นคอยตอบโต้ฝ่ายค้าน ซึ่งจะการทำงานควบคู่ทั้งในและนอกสภาตลอดการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

‘ธรรมนัส’เดาข้อสอบฝ่ายค้าน

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ให้สัมภาษณ์ว่า ข้อกล่าวหาแรกที่ตนจะถูกอภิปราย คือ เรื่องการบริหารราชการที่เกิดข้อผิดพลาดไร้คุณธรรมจริยธรรมสอบไม่ในทางทุจริตหรือและประพฤติมิชอบ โดยจะชี้แจงว่าตลอด 7 เดือนการทำงานที่ผ่านมาได้ทำอะไรไปแล้วบ้างเพราะคิดว่าเป็นรัฐมนตรีคนเดียวที่ลงพื้นที่มากที่สุด รวมทั้งเรื่องคุณสมบัติการเข้าสู่ตำแหน่งด้วยการขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 98 (10) ส่วนประเด็นคุณสมบัติได้มีการชี้แจงไปหลายครั้งแล้วแต่เมื่อเกิดข้อกังขาจะอธิบายเพิ่มเติม โดยจะยกข้อกฎหมายของออสเตรเลีย มาชี้แจงข้อเท็จจริงซึ่งรายละเอียดปรากฏอยู่ในคำพิพากษาแล้ว ส่วนที่ฝ่ายค้านระบุว่า มีเอกสารนั้นก็ต้องดูว่าเป็นเอกสารจริงหรือไม่

ร.อ.ธรรมนัสกล่าวอีกว่า เรื่องการเป็นผู้มีอิทธิพลปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับประเทศชาติ เชื่อว่าจะถูกโจมตีประเด็นที่ช่วยเหลือ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรค พชร. คาดว่าจะใช้เวลาชี้แจงเรื่องทั้งหมดประมาณ 2 ชั่วโมง ตนไม่กังวลที่ ส.ส.พรรคเล็กบางคนจะระบุว่าอาจไม่มีมือสนับสนุนให้รัฐมนตรีบางคนที่มีข้อมูลลึกลับหรือลี้ลับเข้าชั่งเงินนั้น เพราะ ส.ส.มาจากประชาชนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของประชาชน

ลั่นพร้อมรับทุกสถานการณ์

ผู้สื่อข่าวถามว่าหากเสียงโหวตสนับสนุนไม่ถึงครึ่งจะพิจารณาลาออกจากตำแหน่งหรือไม่ ร.อ.ธรรมนัส กล่าวว่า ไม่ได้เข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะอยากมีตำแหน่งนี้ เพราะอยากให้น้องชายเข้ามา แต่มีเหตุผลจำเป็นบางอย่าง ไม่ขอพูดถึงไปก่อน ตนเป็นลูกชาวนามาถึงจุดนี้ได้ถือว่าที่สุด

แล้ว หากเห็นว่าตนมีประโยชน์กับชาติบ้านเมืองก็จะทำต่อไป ถ้าคิดว่าไม่มีประโยชน์ก็พร้อมรับทุกสถานการณ์ เพราะยืนอยู่บนโลกของความจริง

นอกจากนี้ ร.อ.ธรรมนัสกล่าวว่า ถึงกระแสข่าวที่ระบุนตมีความขัดแย้งกับนายวิรัช รัตนเศรษฐ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และประธานวิปรัฐบาลนั้น ยืนยันว่าไม่มีความขัดแย้ง ไม่ได้เสนอให้ปลดจากตำแหน่ง เพราะเราพูดคุยกันทุกวัน

รล่ำพพร.จ่อขอโคตารมต.คืน

รายงานข่าวจากพรรคพลังประชารัฐแจ้งว่า หลังจากที่พรรคคนาคัดใหม่ถูกยุบ จะทำให้มีการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ จะทำให้แต่ละพรรคได้ ส.ส.เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐ ที่อาจจะได้ ส.ส.ถึง 5 คน และหากเลือกตั้งซ่อมที่เหลือทั้ง 2 เขต แล้วพรรคพลังประชารัฐได้ ส.ส.ใหม่จากทั้ง 2 เขต จะทำให้พรรคที่จากเดิมมี ส.ส. 119 คน ได้ ส.ส.เพิ่มเป็น 126 คน ทำให้อาจจะมีการพิจารณาโควตาของพรรคร่วมรัฐบาลใหม่ โดยจะขอคืนโควตารัฐมนตรีว่าการจากพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยคืนพรรคละ 1 ตำแหน่ง และจะมีการสลับโควตารัฐมนตรีในส่วนของพรรคเล็ก ให้กับพรรคเล็กพรรคอื่นหมุนเวียนเข้ามาทำหน้าที่ นอกจากนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งรัฐมนตรี

ในสัดส่วนของพรรคพลังประชารัฐเอง เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนหมุนเวียนโควตาของกลุ่มต่างๆ ในพรรค จึงเป็นวิถีการเมืองตามปกติ โดยทุกอย่างจะเกิดขึ้นหลังจากมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งการปรับตำแหน่งคณะรัฐมนตรี (ครม.) จะมีขึ้นในช่วงปิดประชุมสภา เพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องของรัฐบาล ไม่ใช่เรื่องของสภา

‘เฉลิมชัย’ยันส.ส.พชป.ไม่แตกแถว

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (พชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงการเตรียมความพร้อมในการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า พรรคประชาธิปัตย์เป็นพรรคร่วมรัฐบาล เราพร้อมให้ความร่วมมือ โดยมีคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล (วิปรัฐบาล) ดูแลอยู่แล้ว ซึ่งปกติถ้าเป็นการอภิปรายที่เกินกว่าผู้ตั้งทำให้ผู้อื่นเสียหาย ใส่ร้ายป้ายสี ก็ถือว่าเป็นการผิดข้อบังคับการประชุม ส.ส.ทุกคนสามารถทักท้วงได้ถ้ามีใครทำไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ ซึ่งในส่วนของวิปพรรคประชาธิปัตย์ก็มีผู้ติดตามเรื่องนี้อยู่ อาทิ นายชินวรณ์ บุญเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช ในฐานะประธานวิปพรรคประชาธิปัตย์ และนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ที่อาสาดูเรื่องระเบียบข้อบังคับในการอภิปราย เพราะนายเทพไทก็เป็น ส.ส.สามารถทักท้วงได้ ทั้งนี้ ตนมั่นใจ

ว่าหากพรรคประชาธิปัตย์มีมติออกมาอย่างไร สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทุกคนจะมีวินัย และทุกครั้งที่ผ่านมาที่มีการลงมติที่เป็นเรื่องสำคัญ พรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยมีอะไรแตกแถว

ชี้ปรับครม.ให้ไปถามนายก

เมื่อถามว่า พรรคประชาธิปัตย์จะโหวตไว้วางใจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ขอให้รอดูมติของพรรค เพราะทุกครั้งที่มีการอภิปรายพรรคก็จะมิตัวว่าจะดำเนินการอย่างไร หากพรรคมีมติอย่างไรก็ต้องเป็นไปตามนั้น ถ้ามีมติให้โหวตก็เชื่อมั่นว่าสมาชิกพรรคทุกคนก็โหวต ขอให้ถึงเวลานั้นก่อน อย่างไรก็ตาม วันนี้เชื่อมั่นว่าผู้ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจจะสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงได้ ทั้งนี้ ขอให้ไปดูวันอภิปรายว่าแต่ละคนจะอภิปรายอย่างไรบ้าง ซึ่งเชื่อมั่นว่ารัฐมนตรีทุกคนจะชี้แจงได้ ส่วนที่มีการวิเคราะห์ว่าหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นั้น เรื่องนี้ต้องไปถามนายกฯ ถ้าวันไหนตนมีอำนาจแล้วค่อยมาถามตน ซึ่งภายในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้มีแรงกระเพื่อมอะไร

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านบอกว่าข้อมูลที่น่ามาอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากพรรคร่วมรัฐบาลมีจิตสำนึกเมื่อได้รับฟังแล้วจะต้องถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมฯ นายเฉลิมชัยกล่าวว่า ขอให้ย้อนไปดูการอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกครั้งก็จะเป็นแบบนี้ มีการเล่นบทนอกสภา และในสภา เป็นเรื่องของบทที่จะต้องเล่นกัน เขาก็ทำหน้าที่ของเขา ตนก็ทำหน้าที่ของตน พรรคประชาธิปัตย์ก็ทำหน้าที่ของพรรค ดังนั้น ต่างคนต่างทำหน้าที่ ถ้าฝ่ายค้านบอกอย่างนั้น ตนก็ขอบอกว่าถ้ากรณีรัฐมนตรีชี้แจงได้ ฝ่ายค้านถอยมือให้หรือไม่ไม่ใช่ว่าวันนี้เราจะต้องอยู่ตรงข้ามกันแบบเอาเป็นเอาตายกันให้หมด ต้องมาฟังเหตุผล ถ้าแน่จริงหากรัฐมนตรีอธิบาย และสังคมบอกว่ารับฟังได้ ตนก็ขอถามฝ่ายค้านว่าจะถอยมือให้หรือไม่

‘เต้’เหิมขู่เขี่ยส่วนเสียบ.ออก

ที่โรงแรมเวียงไฮเทล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวก่อนร่วมสัมมนาพรรคร่วมรัฐบาล เพื่อเตรียมความพร้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจว่า ในเมื่อเราเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเราจะให้ความร่วมมือกับรัฐบาล การอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น ถ้าฝ่ายค้านนำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จ เราก็จะคัดค้าน แต่หากมีข้อมูลรัฐมนตรีรายบุคคล ที่ค่อนข้างชัดเจน ถ้ามติวิปรัฐบาลจะให้เรายกมือให้ เห็นที่เราต้องมาคุยกันใหม่ ถ้าเป็นข้อมูลที่ชัดเจนด่าเมี่ยมเลย ก็คงยกมือให้ไม่ได้แม้กระทั่งเทาๆ ก็ยกมือให้ไม่ได้ เพราะแกนนำรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคพลังประชารัฐ (พชป.) ไม่เคยช่วยเหลือคนผิด

เมื่อถามว่า อย่าง ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หากถูกอภิปรายเรื่องคุณสมบัติจะยอมให้หรือไม่ นายมงคลศักดิ์กล่าวว่า ต้องดูเอกสารว่าเป็นคำสั่งจากศาลออสเตรเลียจริงหรือไม่ ต้องไม่ใช่เอกสารตัดแปะ ต้องมีทั้งฉบับแปลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จะต้องมีการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศ ถ้าหากพบว่ามีความผิดชัดเจนก็ต้องไปดูว่าขัดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีหรือไม่

แต่ถ้าหากขัดคุณสมบัติจริง ทั้งวิปทั้งรัฐบาลรวมถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม (กท.) และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี จะต้องคุยกัน เพราะเราเป็นผู้แทนราษฎร ไม่อยากทำอะไรที่ผิดกฎหมาย เชื่อว่าแกนนำรัฐบาลหลายคนเป็นคนดี แต่ถ้ามีส่วนเสียไม่กี่เปอร์เซ็นต์ เราก็ต้องเขี่ยออก เพื่อให้รัฐบาลทำงานได้อย่างราบรื่นมากขึ้น

‘สุทิน’ตั้งฉายา‘คนบาปครองเมือง’

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจที่เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ มีเป้าหมายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เกิดขึ้นใน 3 ระดับ ได้แก่ ขั้นแรกคือเปลี่ยนวิธีคิด วิธีทำงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารประเทศ ขั้นที่สองคือ การเปลี่ยนแปลงตัวรัฐมนตรี หรือปรับคณะรัฐมนตรี และเป้าหมายขั้นสูงสุดคือ คาดหวังให้เปลี่ยนรัฐบาล และเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี โดยบุคคลที่จะถูกตรวจสอบจากฝ่ายค้านมากที่สุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เนื่องจากบริหารบ้านเมืองไร้ประสิทธิภาพ ประชาชนเกิดความทุกข์ยาก ประเทศเจอภาวะวิกฤตหลายด้าน ทั้งสงครามการค้า ค่าเงินบาท การส่งออกชะลอตัว การรับมือกับไวรัสโควิด-19 และฝุ่น พีเอ็ม 2.5 ที่ไร้ประสิทธิภาพ และประชาชนลำบาก สะท้อนจากตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลง โดยในปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจเติบโตเพียงร้อยละ 2.4 ซึ่งถือว่าต่ำสุดในรอบหลายปี และมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจจะติดลบในปีนี้ เมื่อรัฐบาลบริหารประเทศล้มเหลว จึงเป็นเหตุผลให้นายกฯ และคณะรัฐมนตรีไม่ควรอยู่ต่อไป

“จบการอภิปรายในครั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะได้ฉายาคบคนบาปครองเมือง เพราะคนที่ยืนอยู่บนความลำบากของคนอื่น คุณก็จะได้รับเสียงสาปแช่ง และถ้าคุณยังทนเสียงสาปแช่งได้ก็คือคนบาป ถ้าเป็นคณะก็คณะคนบาปครองเมือง” นาย

สุทิน กล่าวและว่า ทั้งนี้ เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี ที่ฝ่ายค้านจะทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล และเป็นครั้งแรกที่เป็นการอภิปราย มีช่องทางแสดงความคิดเห็นที่หลากหลาย โดย ส.ส.มีหน้าที่โหวตในสภา ขณะที่ประชาชนสามารถโหวตนอกสภาผ่านทางโซเชียลมีเดีย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

‘เพื่อไทย’ติวเข้มส.ส.ร่วมชกฟอก

น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขานุการพรรคเพื่อไทย เรียกประชุม ส.ส.ที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจเพื่อซักซ้อมประเด็นการอภิปราย

รวมทั้งกำหนดระยะเวลาอภิปรายของแต่ละคน และจัดคิวอภิปรายในส่วนของ ส.ส.พรรคเพื่อไทย โดยมีคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย นายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน สภาผู้แทนราษฎร (วิปฝ่ายค้าน) ร่วมประชุมรับฟังการซักซ้อมการอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี ซึ่งเชิญผู้อภิปรายมาหารือ อาทิ นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา นายไชยา พรหมา ส.ส.หนองบัวลำภู นายคมเดช ไชยวิมางคกุล ส.ส.กาฬสินธุ์ นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ส.ส.กทม. นายชูวิทย์ พิทักษ์พรพัลลภ ส.ส.อุบลราชธานี และนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า สำหรับการเชิญบุคคลที่ทำหน้าที่อภิปรายมาหารือเพื่อพิจารณาเนื้อหาสาระที่แต่ละบุคคลได้เตรียมไว้ โดยจะนำมาปรับปรุงให้เกิดความสมบูรณ์ที่สุด เช่น ส่วนของการผลิตสื่อประกอบการอภิปราย แต่ละบุคคลจะช่วยพิจารณาว่าจุดใดจะใช้คีย์เวิร์ดประกอบการอภิปราย คลิปไหนจะใช้ในช่วงเวลาใด โดยมีทีมสนับสนุนการอภิปรายช่วยพิจารณาด้วย

นายสมคิดระบุว่า การซักซ้อมวันนี้ถือเป็นการติวเข้มรอบ 2 ก่อนวันอภิปรายจริง ซึ่งได้เน้นย้ำถึงแนวทางการอภิปราย โดยเฉพาะข้อมูลที่จะใช้กล่าวหาคณะรัฐมนตรี ข้อมูลจะได้รับการเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ที่สุด ดังนั้น การอภิปรายที่จะเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนได้ติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะมีอภิปรายได้เตรียมงานมาร่วมเดือน ซึ่งทีมงานทุกคน ทั้งคณะทำงานของ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษพรรคเพื่อไทย ข้อมูลสนับสนุนจากประธานยุทธศาสตร์ ซึ่งผนวกเป็นทีมเพื่อไทย จะไม่ทำให้พี่น้องประชาชนผิดหวังแน่นอน

‘เฉลิม’มั่นใจ‘บิกตู’อยู่ยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.)

พรรคเพื่อไทย เปิดบ้านพักย่านบางบอน ติวเข้ม ส.ส.ที่ถูกวางตัวให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ ภายใต

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

เกลี่ยแก้อี

ยุทธการอรุณรุ่ง โดยมี พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร เลขานุการ กพศ.พร้อมด้วยทีมงานร่วมประชุมซักซ้อม โดย ร.ต.อ.เฉลิมกล่าวว่า มั่นใจในทีมงานรวมทั้งเนื้อหาสาระที่จะใช้ในการอภิปรายในครั้งนี้ และถึงแม้ว่าหลังการอภิปรายเราจะโหวตแพ้ฝ่ายรัฐบาล แต่เชื่อว่า พล.อ.ประยุทธ์จะอยู่ยากในสังคม

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ ทางพรรค พท.จะเปิดวอร์รูมสู้ศึกอภิปรายสองแห่ง โดยวอร์รูมหลักจะอยู่ที่สภาเป็นวอร์รูมของ 6 พรรคร่วมฝ่ายค้าน มีนายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรค พท. ในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภา เป็นหัวหน้าทีม ซึ่งจะเป็ทีมที่พร้อมแก้ปัญหาเฉพาะหน้า โดยได้กำชับให้ผู้อภิปรายพยายามอภิปรายโดยให้ถูกประเด็นน้อยที่สุด และวอร์รูมของพรรค พท.มี ร.ต.อ.เฉลิม เป็นหัวหน้าทีม คอยป้อนข้อมูลซัพพอร์ตให้กับผู้อภิปราย

พท.ไม่หวั่นยุบพรรค.ทำหอย

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกิจการพิเศษ (กพศ.) พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการวางตัวผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังศาลรัฐธรรมนูญตัดสินไ้ยุบพรรคอนาคตใหม่ว่า เมื่อศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยยุบพรรคอนาคตใหม่ไปแล้ว แต่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีสืบทอดอำนาจกับ 5 รัฐมนตรี ยังคงเดินทางต่อไป โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ได้หวั่นไหวแต่ประการใด เพราะมีเพียงแค่การปรับตัวผู้อภิปรายในส่วนของปฏิบัติการ핀อคคีโอ จากพรรคอนาคตใหม่เสียใหม่เท่านั้น ขณะที่ในส่วนของยุทธการอรุณรุ่งของ กพศ. จากพรรคเพื่อไทยนั้น ต้องขออภัยรายชื่อผู้อภิปรายไว้ก่อนเพื่อความตื่นเต็นและความปลอดภัยของผู้อภิปราย อย่างไรก็ตาม เมื่อวันปฏิบัติการเช็กบิลอภิปรายไม่ไว้วางใจ 24 กุมภาพันธ์นี้มาถึง รับรองได้เลยว่าพฤติกรรมยอแด่ และการประพทติมิชอบของ พล.อ.ประยุทธ์ จะปรากฏต่อสายตาของพี่น้องประชาชน โดยการอภิปรายของขุนพล

พรรคร่วมฝ่ายค้าน จะทำให้สังคมได้เห็นตัวตนที่แท้จริงของนายฯคนนี้ว่า เป็นแค่พวกทงซุบสร้างแต่ความทุกข์ยากให้กับประชาชน ไม่ใช่ทงซุบแท้ที่สมควรเป็นผู้นำบริหารประเทศอีกต่อไป จึงขอส่งสัญญาณไปถึง พล.อ.ประยุทธ์ว่า นอกจากต้องเตรียมคำแก้ตัวในการถูกอภิปรายแล้ว ก็ขอให้เตรียมคำกล่าวขอโทษและคำอ้อลาพี่น้องประชาชนเอาไว้ด้วย เพราะเมื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จสิ้นลงเกียรติยศจะหมดสิ้นลงจนไม่กล้าที่จะอยู่เผชิญหน้ากับพี่น้องประชาชนได้อีกต่อไป

‘วิโรจน์’มีตัวสำรองชกฟอก

นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการอภิปรายไม่ไว้วางใจจะเป็นไปในทิศทางใด หลังผู้อภิปรายหลักของพรรคอนาคตใหม่ถูกตัดสิทธิ์การเป็น ส.ส.ว่า ในส่วนนี้อย่าเพิ่งกังวลใจ เพราะพรรคอนาคตใหม่จะเน้นอภิปรายเรื่องเนื้อหาและข้อมูลหลักฐานเป็นหลัก เราไม่เน้นการใช้วาจาจะเชือดเฉือนหรือใช้การด่าทอ ทั้งนี้ เรามีตัวแทนที่จะอภิปรายอยู่แล้ว เมื่อไม่หนึ่งมีอุบัติเหตุ ไม่สองก็มีข้อมูลที่จะขึ้นแทนได้ เป็นเหมือนสโมสรฟุตบอลที่มีตัวจริงลงสนาม และตัวสำรองก็พร้อมอัฟ ซึ่งก็ชกซ้อมแผนการเล่นเดียวกัน ดังนั้น การสูญเสียผู้อภิปรายบางคนไปจึงไม่เป็นปัญหา

ส่วนปฏิบัติการแยกขะของพรรคอนาคตใหม่เป็นอย่างไร นายวิโรจน์กล่าวว่า เป็นการแยกสิ่งที่ประชาชนไม่ควรจะไว้วางใจรัฐบาลชุดนี้อีกต่อไป ทั้งเรื่องเศรษฐกิจ ความไม่ชอบมาพากลและความโปร่งใส ซึ่งจะแยกเป็นเรื่องๆ ตามรายชื่อรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ในส่วนการอภิปรายของตนจะเลือกหมัดน็อกที่หนักจริงๆ จากแผนที่ว่าไว้ตนได้เวลาอภิปราย 1 ชั่วโมง แต่หากได้เวลาเพิ่มอีกก็อาจจะสามารถระดมหมัดชุดได้

‘วันนอร์’แยมจัดคิวชกฟอกใหม่

นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ (ปช.) และในฐานะหัวหน้าพรรค กล่าวถึงการอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ 5 รัฐมนตรี ว่า ขณะนี้ กำลังเตรียมการเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยพรรคร่วมฝ่ายค้านได้นัดคุยกันวันที่ 24 กุมภาพันธ์ เวลา 11.00 น. เพื่อหารือและกำหนดตัวผู้อภิปรายไม่ไว้วางใจใหม่เพื่อทดแทนบุคคลที่ถูกตัดสิทธิ์ ดังนั้นต้องดูอีกครั้งว่าผู้อภิปรายจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร และมีการเรียงลำดับกันใหม่ สำหรับเนื้อหาหรือการอธิบาย ต้องขอเป็นความลับ อย่างไรก็ตาม

ภายหลังพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ถูกยุบพรรคไปแล้วนั้นคงไม่ส่งผลถึงการอภิปรายที่จะดูเด็ดเพิ่มขึ้นหรือไม่ และคงไม่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงเพราะการอภิปรายของฝ่ายค้านครั้งนี้จะเน้นที่เนื้อหาเป็นหลัก โดยการไม่ได้หวังตั้งแต่ต้นว่า จะสามารถเปลี่ยนแปลงรัฐบาลได้ หรือมีคะแนนเปลี่ยนได้ แต่พรรคร่วมฝ่ายค้านคิดว่าเอฟเฟคที่จะเกิดขึ้นหลังการอภิปราย ประชาชนอาจจะเห็นความจริงที่รัฐบาลทำให้เกิดความเสียหายในการบริหารประเทศ และประชาชนอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง จนทำให้รัฐบาลต้องเกิดความเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนตัวบุคคลที่บริหารงาน

ผิดพลาด ทั้งนี้ เท่าที่ดูผู้ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจทั้ง 6 คนแล้วนั้นโดนหนักหมด

‘เพชรภูมิ’มั่นใจกระแสดอรับตี

ที่ทำการพรรคพลังประชารัฐ จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2 นายเพชรภูมิ อภารรัตน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้งจากพรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ภาพรวมการหาเสียงช่วงที่ผ่านมา กระแสดอรับตีไปในทิศทางที่ดี โดยทุกคนคอยให้กำลังใจตลอด ซึ่งส่วนตัวขอกราบขอบคุณประชาชนสำหรับกำลังใจ และแรงสนับสนุน ที่ทำให้มีแรงในการก้าวเดินสู่ต่อ ส่วนขณะนี้มีความมั่นใจหรือไม่ว่าจะสามารถชนะเลือกตั้งได้ ก็ยั่วว่า ตลอดการลงพื้นที่ กระแสดอรับตี แต่สุดท้ายอยู่ที่ความเมตตาของประชาชน

เมื่อถามว่า หากได้รับเลือกเป็น ส.ส.สิ่งแรกที่ยอยากจะทำคืออะไร นายเพชรภูมิกกล่าวว่า นำแก๊จน คนหมัดหนึ่ง น้ำคือชีวิต ดังนั้น สิ่งแรก จะแก้ไขระบบคลองชลประทาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งน้ำ ขณะเดียวกัน เน้นย้ำว่า เราเป็นรัฐบาล และ ส.ส.พรรคเดียวทั้งจังหวัด รวมถึงกลุ่มจังหวัด อย่าง พิจิตร สุโขทัย พิษณุโลก ส่วนใหญ่ก็มี ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐ ดังนั้น การร่วมกันแก้ไขเรื่องระบบน้ำ เป็นทางออกที่ดีของกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง เพราะใช้น้ำเส้นทางเดียวกัน

นายเพชรภูมิ ยังย้ำว่า ที่ถูกมองว่าเด็กไปนั้น เรื่องอายุไม่เกี่ยวกับความเหมาะสมในการเป็นนักการเมือง เพราะนักการเมืองต้องคอยเป็นปากเสียงประชาชน นำปัญหาไปเสนอรัฐบาล ซึ่งคิดว่า อายุ ไม่ใช่ส่วนสำคัญ เพราะอยู่ที่ความมุ่งมั่นตั้งใจ และมีทีมงานที่เข้มแข็ง โดยคิดว่าครั้งนี้ สำคัญกว่าอายุ

นานส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย

ที่ โรงแรมภัทรวงาน อ.เมือง จ.น่าน เมื่อวันก่อน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมสินค้าเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่ตลาดมูลค่าสูง โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เนื่องจากจังหวัดน่าน เป็นจังหวัดต้นน้ำน่าน ประสบปัญหาเกษตรกรใช้สารเคมีในการผลิตด้านเกษตร ส่งผลให้ตกค้างในผลผลิต ดิน และน้ำ จังหวัดน่าน จึงได้มีนโยบายมอบหมายให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว หน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรลด ละ เลิก สารเคมี ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย จนถึงระดับอินทรีย์ผ่านนโยบายสำคัญต่าง ๆ

สำหรับการดำเนินงานกิจกรรมโครงการนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะได้ศึกษาเรียนรู้การพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อผลักดันสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานเข้าสู่ช่องทางจำหน่ายที่มีมูลค่าสูง ส่งผลให้เกษตรกร ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรคุณภาพมาตรฐานปลอดภัยในจังหวัด มีรายได้จากการประกอบอาชีพ และผู้บริโภคได้บริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย และอินทรีย์ด้านพืชผัก กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประมง ปศุสัตว์ และผู้ประกอบการสถานที่รับซื้อสินค้าเกษตรเข้าร่วมกิจกรรม.

เช็กเศรษฐกิจจีน-คู่ค้า ยุคทำสงครามกับไวรัส

กรุงเทพธุรกิจ ● ช่วงนี้จีนเริ่มควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ได้แล้ว สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการต่อจากนี้คือ การสร้างความเชื่อมั่นแก่นักลงทุนให้หวนกลับมาดำเนินธุรกิจใ้เงินตามปกติเมื่อวันศุกร์ (21ก.พ.)กระทรวงพาณิชย์จีนแถลงว่า บริษัทต่างประเทศในมณฑลต่างๆ เริ่มกลับมาดำเนินธุรกิจอีกครั้ง และในบางมณฑลมีอัตราการกลับมาดำเนินธุรกิจสูงถึง 80% ด้วยกัน รวมถึงเซี่ยงไฮ้ หูหนาน กวางตุ้ง เจียงซู มีอัตราการกลับมาดำเนินธุรกิจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่ธุรกิจหลักในมณฑลที่มีการค้ากับต่างประเทศ อย่างที่เจ้อเจียงและชานตง ก็มีอัตราการกลับมาดำเนินธุรกิจที่ประมาณ 70%

นอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จีนยังระบุด้วยว่า ภายในสิ้นเดือนก.พ. จะมีสถานที่หลายแห่งกลับมาเริ่มทำงานอีกครั้ง โดยไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทจากต่างประเทศเท่านั้นหรือไม่ ซึ่งการแถลงของกระทรวงพาณิชย์จีน มีขึ้นในวันเดียวกับที่คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน (เอ็นเอชซี) แถลงว่า นับจนถึงวันศุกร์. มีผู้เสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ในจีน เพิ่มขึ้นอีก 118 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้เสียชีวิตทั่วประเทศจีน เพิ่มขึ้นเป็น 2,236 ราย ส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นอีก 889 ราย ส่งผลให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 75,465 ราย

อย่างไรก็ตาม แม้กระทรวงพาณิชย์ของจีน พยายามเรียกความเชื่อมั่นของบรรดานักลงทุนกลับคืนมา แต่สมาคมรถยนต์นั่งโดยสารของจีน (ซีพีซีเอ) ระบุว่า ยอดขายรถยนต์นั่งโดยสารในจีนทรุดตัวลง 92% ในช่วง 16 วันแรกของเดือน ก.พ. เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้ธุรกิจทั่วประเทศต้องหยุดชะงัก โดยยอดขายรถยนต์นั่งโดยสารในช่วง 16 วันแรกของเดือน ก.พ.อยู่ที่ 4,909 คัน ทรุดลง 92% จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 59,930 คัน



นอกจากนี้ การที่จีนมีปัญหาค่าเงินบาทกับการรับมือการแพร่ระบาดของไวรัส ทำให้คู่ค้าของจีนอย่างเกาหลีใต้พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดยสำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้ รายงานว่า ยอดส่งออกไปยังประเทศจีนในช่วง 20 วันแรกของเดือนก.พ. 2563 ร่วงลง 3.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี บ่งชี้ถึงแนวโน้มเศรษฐกิจที่ซบเซาของเกาหลีใต้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในจีนที่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานหลายส่วนทั่วโลก

อย่างไรก็ดี ยอดส่งออกโดยรวมของเกาหลีใต้ในช่วง 20 วันแรกของเดือนก.พ. ปรับตัวขึ้น 12.4% แต่ที่ระดับ 2.63 หมื่นล้านดอลลาร์ จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว ซึ่งอยู่ที่ 2.33 หมื่นล้านดอลลาร์ เพราะได้เร่งหนุนจากยอดส่งออกชิปและชิ้นส่วนรถยนต์ที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่ง ซึ่งสำนักงานศุลกากรเกาหลีใต้มีกำหนดเปิดเผยยอดส่งออกประจำเดือนก.พ. ในวันที่ 1 มี.ค.นี้

ส่วนญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคู่ค้าของจีนด้วยเช่นกัน ก็จับตามองสถานการณ์ของจีนอย่างใกล้ชิด โดยนายฮารุฮิโกะ คูโรดะ ผู้ว่าการธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) ระบุว่า เศรษฐกิจญี่ปุ่นมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวในระดับปานกลางอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากแรงกดดันต่อเศรษฐกิจ

ชาลงในไตรมาสที่ผ่านมาลดน้อยลงแล้ว แม้การระบาดของโรคโควิด-19 ได้สร้างความไม่แน่นอนให้กับแนวโน้มเศรษฐกิจก็ตาม นายคุโรดะ กล่าวต่อที่ประชุมรัฐสภาญี่ปุ่นว่า เขากำลังจับตามองผลกระทบของโรคโควิด-19 ด้วยความวิตกกังวลอย่างมาก เนื่องจากมีความไม่แน่นอนในระดับสูง ขณะที่โรคนี้นำมาซึ่งผลกระทบต่อการส่งออก การผลิตและการท่องเที่ยวของญี่ปุ่น

สำหรับสถานการณ์ล่าสุดในญี่ปุ่น ทางการญี่ปุ่นยืนยันเมื่อวันศุกร์ว่า ผู้โดยสารบนเรือสำราญโดมอนต์ พรินเซส จำนวน 2 รายเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ โดยผู้เสียชีวิตเป็นหญิง 1 ราย และชาย 1 ราย และมีอายุมากกว่า 80 ปี ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 3 ราย

ส่วนสหรัฐ คู่ค้าหลักของจีน ก็มองแง่ดีว่า วิกฤติไวรัสจะไม่ใช่ให้การส่งออกสินค้าเกษตรไปจีนได้รับผลกระทบ โดยกระทรวงเกษตรสหรัฐ (ยูเอสดีเอ) คาดการณ์ว่า การส่งออกสินค้าเกษตรสหรัฐไปยังประเทศจีนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับ 1.4 หมื่นล้านดอลลาร์ในบึงงบประมาณ 2563 ที่จะสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. ซึ่งตัวเลขดังกล่าวเพิ่มขึ้น 3 พันล้านดอลลาร์จากที่คาดการณ์ไว้ในเดือนพ.ย. ส่วนหนึ่งมาจากปริมาณถั่วเหลืองที่เพิ่มขึ้น

ชักฟอกมีใบเสร็จน็อกรัฐบาล สภาไล่ไม่ได้ แต่ประชาชนจะขับไล่เอง



ตลอดช่วงสัปดาห์หน้า แวดวงการเมืองต่างพุ่งเป้าความสนใจไปที่ศึกชักฟอกการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านที่จะเป็นการกลับมาอีกครั้งของการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หลังห่างหายไปจากการเมืองไทยร่วม 7 ปี นับจากการอภิปรายครั้งสุดท้ายสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ในช่วงปี 2556 โดยศึกชักฟอกรอบนี้ ฝ่ายค้านมีการโหมโรงมาเป็นแรมเดือนตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 ขณะที่ฝ่ายรัฐบาลก็มีการเตรียมการตั้งรับกันแน่นหนา ทำให้คาดว่าการเมืองไทยตลอดสัปดาห์หน้าจะมีความเข้มข้นระดับหนึ่ง

วันมูหะมัดนอร์ มะทา หัวหน้าพรรคประชาชาติ ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ อดีตประธานรัฐสภา และอดีตรัฐมนตรีหลาย

กระทรวง เช่น อดีต รมว.มหาดไทย, อดีต รมว.คมนาคม, อดีต รมว.เกษตรฯ, อดีตรองนายกฯ ที่อยู่ในถนนการเมืองไทยมาร่วม 40 ปี ย้ำว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ ฝ่ายค้านมีหลักฐานชัดเจนแบบที่การเมืองเรียกกันว่า เป็นใบเสร็จที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีบางคนแน่นอน ซึ่งหากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ สามารถชี้แจงประเด็นข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านได้ ก็จะส่งผลต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลและต่อตัวรัฐมนตรีคนดังกล่าว จนเกิดเป็นกระแสประชาชนไม่ยอมรับตามมา

“ฝ่ายค้านได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการอภิปรายครั้งนี้ เรามีความพร้อม ต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ในการที่จะชี้แจงต่อ

ประชาชน จากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินว่าหลักฐานของฝ่ายค้านพอเพียงหรือไม่ และการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลรับฟังได้หรือไม่ ส่วนการลงมติ ก็เป็นกติกา ส่วนการลงคะแนนเสียง ทุกครั้งที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจ รัฐบาลก็ชนะทุกครั้ง แต่ไม่ใช่ประชาชนอย่างเดียว แต่หลังจากนั้น ที่ผ่านมาก็ต้องมีการปรับคณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรีลาออก หรือยุบสภาตามมา เพราะผลที่ตามมาหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ มันเป็นผลต่อความรู้สึกนึกคิดของประชาชนในทางการเมือง

ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะขึ้นอภิปรายเขาก็รับรองเรื่องหมัดเด็ด เพราะเป็นโอกาสที่ดี ที่ตัว ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะลุกขึ้นอภิปราย ตัวเขาก็ต้องสอบให้ผ่าน จึงต้องทำการบ้านก่อน

“ฝ่ายค้านได้เตรียมตัวเป็นอย่างดีในการอภิปรายครั้งนี้ เรามีความพร้อม ต่างฝ่ายต่างก็ทำหน้าที่ ฝ่ายค้านก็ทำหน้าที่ตรวจสอบ ส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ทำหน้าที่ในการที่จะชี้แจงต่อประชาชน จากนั้นประชาชนจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าหลักฐานของฝ่ายค้านพอเพียงหรือไม่และการชี้แจงของฝ่ายรัฐบาลรับฟังได้หรือไม่...หากรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ ประชาชนก็จะตำหนิ อยู่ไม่ได้ หากตอบไม่ได้จะอยู่ได้ยังไง พูดตรงๆ สภาขับไล่ไม่ได้หรอก แต่ประชาชนจะขับไล่เอง หากประชาชนไม่ต้อนรับ เขาก็ต้องไปเอง ใครจะหน้าด้านอยู่ได้”

อภิปรายเต็มที่ รัฐบาลก็เช่นกัน ก็เป็นโอกาสของรัฐมนตรีที่ต้องทำงานเก่งและต้องตอบฝ่ายค้านให้ได้ ไม่ใช่มาทำงานมั่วๆ เอื้อประโยชน์พวกพ้อง ทูจริตอย่างไร ก็จะมีการชี้ให้เห็นบ้านเมืองก็เป็นแบบนี้ ที่ก็ดีกว่ายุคที่ไม่มีสภา เพราะเมื่อไม่มีสภาก็ไม่มีการตรวจสอบ ซึ่งในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ หากรัฐบาลชี้แจงไม่ได้ ประชาชนก็จะตำหนิ อยู่ไม่ได้ หากตอบไม่ได้ จะอยู่ได้ยังไง เพราะประชาชนเดือดร้อน หากตอบไม่ได้ เขาก็บอกกันว่าตอบไม่ได้ แล้วอยู่ได้ยังไง ในเมื่อเขาเดือดร้อน พูดตรงๆ สภาขับไล่ไม่ได้หรอก แต่ประชาชนจะขับไล่เอง หากประชาชนไม่ต้อนรับ เขาก็ต้องไปเอง ใครจะหน้าด้านอยู่ได้”

...เชื่อว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจครั้งนี้ประชาชนจะไม่ผิดหวัง จะเห็นได้ว่าฝ่ายค้านมีความตั้งใจ มีการเตรียมการกันมานานเป็นเดือน เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้เป็น การอภิปรายครั้งแรกของฝ่ายค้านชุดนี้ในการทำหน้าที่อภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล หากฝ่ายค้านทำหน้าที่ไม่ได้ดี ฝ่ายค้านก็เสีย ฝ่ายค้านจึงตั้งใจจะทำให้ประชาชนเห็นประจักษ์ให้ได้ว่าได้ทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างเต็มที่ ไม่ใช่มาไม่ตั้งใจทำงาน ทำแค่ไปฟังคนเล่ามา แล้วหยิบหนังสือพิมพ์มาอภิปราย แบบนี้ไม่ได้ แต่ต้องทำงานแบบเจาะลึก

...ช่วงที่ผ่านมา ในการทำหน้าที่ในสภา

ของฝ่ายค้านชุดนี้ จากที่ผมทำงานการเมืองมา รวม 40 ปี ก็ไม่ผิดหวังในพวกเดียวกันคือฝ่ายค้าน แน่แน่นอนว่าจะมีข้อบกพร่องอะไรบ้าง แต่ก็ถือว่าได้ทำหน้าที่เป็นอย่างดีในการเป็นฝ่ายค้านในอดีตคนมักจะพูดกันว่าพรรคประชาธิปัตย์ทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ดี พรรคการเมืองอื่นสู้ประชาธิปัตย์ไม่ได้ แต่ก็พบว่าการทำงานของฝ่ายค้านรอบนี้ หลายพรรคการเมืองในซีกฝ่ายค้านบทบาท เช่น การอภิปรายในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ไม่ได้ยิ่งหย่อนไปกว่าสมัยพรรคประชาธิปัตย์เป็นฝ่ายค้าน

...สิ่งที่ประชาชนจะได้จากการอภิปรายครั้งนี้ ก็คือฝ่ายค้านจะมีการชี้แจงให้เห็นว่ารัฐบาลบกพร่องอย่างไร และควรให้รัฐบาลบริหารประเทศต่อไปหรือไม่ เพื่อมาแก้ปัญหาประชาชนในเรื่องต่างๆ ทั้งเรื่องปัญหาปากท้อง การดำเนินการในเรื่องการให้สิทธิเสรีภาพประเทศเราตอนนี้มีปัญหาเยอะ ทั้งเรื่องภัยแล้ง ปัญหาฝุ่นละออง แล้วยังมีปัญหาเรื่องคุณธรรมจริยธรรมที่อยู่ท่ามกลางความเศร้า การท่องเที่ยวที่กำลังทำท่าจะติดตอนนี้ก็หยุดชะงักลง ไม่มีอะไรที่ทำให้ประชาชนมีความรู้สึกที่ดี ก็ทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจ ฝ่ายค้านจะได้ชี้ประเด็นต่างๆ ออกมา โดยหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจเสร็จจึ้นลงแล้วหากรัฐบาลกลับไปปรับปรุงตัวเสียใหม่ ก็ทำให้การอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบหน้าก็อาจจะไม่มีน้ำหนักก็ได้

หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวต่อไปว่า การอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านครั้งนี้จะมีความเข้มข้นในเรื่องของเนื้อหาในการอภิปราย เพราะข้อมูลเนื้อหาที่อ่อนๆ ฝ่ายค้านได้มีการตัดออกไป ยืนยันได้ว่าข้อมูลที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายจะเป็นเอกสารหลักฐานที่ชัดเจน เชื่อได้ว่าเมื่อประชาชนได้เห็นและรับทราบข้อมูลทั้งหมดของฝ่ายค้าน ก็คิดว่ารัฐบาลรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายถึงจะชนะการออกเสียงในสภา แต่หลังการอภิปรายเสร็จจึ้นลง ก็เชื่อว่าคงจะต้องมีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพราะคงอยู่ยาก หากนายกรัฐมนตรีไม่ปรับคณะรัฐมนตรีหรือปรับวิธีการทำงานใหม่ เพราะข้อมูลของฝ่ายค้านจะมีความชัดเจนในการแสดงให้เห็นว่าการทำงานของรัฐบาลด้อยประสิทธิภาพและไม่สามารถจะแก้ไขปัญหาที่ใหญ่ๆ ของประเทศ เช่น เรื่องปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

ฝ่ายค้านจะอภิปรายโดยชี้ให้ชัด จะมีการชี้ให้เห็นถึงข้อบกพร่องและคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีที่ไม่เหมาะสมในการที่จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไป เพราะข้อมูลของฝ่ายค้านก่อนจะนำมาสู่การอภิปรายครั้งนี้เรามีการพูดคุยกันหลายรอบ ไม่ใช่ใครอยากจะทำอะไรก็ได้ แต่เรามีการพูดคุยกันในแต่ละพรรคของพรรคร่วมฝ่ายค้านก่อน จากนั้นแต่ละพรรคก็นำข้อมูลดังกล่าวไปหารือกันในที่ประชุมพรรคร่วมฝ่าย

ด้านจนเห็นว่าข้อมูลเพียงพอในการอภิปราย

ยันชักฟอกทุจริตมีใบเสร็จโชว์

เมื่อถามว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในเรื่องทุจริต ตามที่เขียนไว้ในญัตติที่ยื่นต่อ ประธานสภา มีข้อมูลชัดเจนหรือไม่ หัวหน้าพรรคประชาชาติ ระบุว่า มีเรื่องทุจริต บริหารงานบกพร่อง ขาดคุณธรรม จริยธรรม เพราะรัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็น รธน.ฉบับแรกที่ทำให้ความสำคัญกับเรื่องจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ทั้งรัฐมนตรี ส.ส.และ ส.ว. เพราะฉะนั้นเราต้องหยิบประเด็นที่ รธน.บัญญัติเรื่องให้หนักการเมืองมีจริยธรรม ฝ่ายค้านเห็นว่าตอนที่ผู้นำรัฐบาลเวลานี้ สมัยทำรัฐประหารปี 2557 อ้างว่านักการเมืองไม่ดี ขาดคุณธรรม จริยธรรม เมื่อ รธน.บัญญัติออกมาแล้วเราก็เห็นว่า รธน. ยังมีข้อบกพร่องด้านนี้ ทั้งหมดเราจะอภิปรายให้เห็นในสภา

“ข้อมูลของฝ่ายค้านเป็นข้อมูลใหม่ที่เมื่อเรานำมาอภิปรายในสภา ก็คิดว่าประชาชนคงจะยอมรับ ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังอยู่เป็นรัฐมนตรีต่อไปคงไม่ได้ เพราะทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่มิใบเสร็จ เพราะถ้าทุจริตต้องมีใบเสร็จ เพราะการอภิปรายถ้าพูดเรื่องทุจริต คนพูดต้องมีหลักฐานมิใบเสร็จ ทุกอย่างต้องมีหลักฐาน เพราะ

ตอนนี้เป็นการอภิปรายในยุคใหม่แล้ว จะมาอภิปรายกันแบบน้ำท่วมทุ่ง เอามันส์เข้าว่า คงไม่ได้ ประชาชนไม่ฟังแล้วแบบนั้น การอภิปรายรอบนี้ต้องอภิปรายที่มีจุดยุทธศาสตร์ที่เชื่อมโยงต่อกันด้วยหลักฐาน ส่วนการปฏิบัติงานที่ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม แม้ไม่มีใบเสร็จ แต่ฝ่ายค้านจะชี้ให้เห็นชัดว่าเข้าช่วยกับรธน.ในมาตราใด”

-ฝ่ายค้านมั่นใจว่าจะเปิดแผลนายกฯ และรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายได้?

คือเอาเป็นว่ามีน้ำหนักก็แล้วกัน ตอนนี้อยู่พูดอะไรไม่ได้ เพราะตัวรัฐมนตรีเขาอาจจะชี้แจงได้ก็ได้ แต่เราก็คิดว่ายาก เพราะหากเอาหลักฐานเป็นใบเสร็จมายืนยันมันก็ยาก เราต้องการให้ประชาชนทั่วประเทศเห็นว่า รัฐบาลมีข้อบกพร่องในเรื่องอะไรที่เราได้เขียนตั้งญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาไว้ ทั้งเรื่องการบริหารงานที่ไม่มีประสิทธิภาพ เรื่องการไม่ซื่อสัตย์สุจริต ในเรื่องการไร้คุณธรรมและไร้ซึ่งจริยธรรมในการบริหารประเทศ รวมถึงเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ที่หลักฐานเราก็มีในเรื่องนี้

ส่วนในญัตติที่ขอเปิดอภิปรายนายก รัฐมนตรี ที่พูดถึงเรื่องการแก้ปัญหาภาคใต้ของนายกฯ ที่ไม่ประสบความสำเร็จ เราก็จะอภิปรายโดยมีหลักฐานมาแสดงให้เห็นชัดเจนน ก็จะมีการอภิปรายให้เห็นว่าการแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ได้มีความคืบหน้า ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่มีการ

พูดกัน ก็จะมีหลักฐานใหม่ๆ ก็ขอให้รอฟังการอภิปราย ส่วนที่ถ้อยคำในญัตติที่ระบุพฤติการณ์ของนายกฯ และรัฐมนตรีที่อาจดูรุนแรง ก็มองว่าเป็นเรื่องปกติที่ผ่านมาการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลแต่ละครั้งก็เขียนกันแบบนี้ เป็นญัตติเรียกแฟน หากเขียนกันแบบธรรมดาๆ ใครจะสนใจ แต่เวลาอภิปรายต้องอยู่ในขอบเขตของญัตติ ในอดีตยังคงมีเขียนรุนแรงกว่านี้อีก จนบางที่อ่านญัตติของฝ่ายค้านแล้วยังคิดว่ารัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ อย่าว่าแต่จะเป็นรัฐมนตรีต่อไปเลย จะเป็นคนยังไม่ได้เลย แต่การอภิปรายประธานสภาที่จะดูว่าจะให้มีการอภิปรายอย่างไรอยู่แล้ว เพราะหากไปอภิปรายในสิ่งที่ไม่ได้เขียนในญัตติ ประธานก็อาจจะพิจารณาเห็นว่าสิ่งที่อภิปรายไม่เห็นเขียนไว้ในญัตติ จึงจำเป็นที่ญัตติต้องเขียนกว้างๆ ไว้

“ญัตติการขออภิปรายไม่ไว้วางใจ หากเป็นการประหารชีวิตก็คือการประหารชีวิตในทางการเมือง ที่ก็ต้องถูก ป.ป.ช.สอบสวน ต้องถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือเป็นโทษหนักทางการเมือง ไม่ใช่โทษทางคดีอาญา ประหารชีวิต เพราะอย่างเรื่องใบเสร็จทุจริตคอร์รัปชัน ก็ต้องนำไปสู่ ป.ป.ช. ซึ่ง ป.ป.ช.ก็ต้องส่งเรื่องไปศาลฎีกาแผนกคดีอาญา”

หัวหน้าพรรคประชาชาติ กล่าวต่อว่า การอภิปรายรอบนี้ ที่เบื้องต้นฝ่ายค้านจะอภิปรายกันสามวันสามคืน สำหรับตัวพลเอก

“ข้อมูลของฝ่ายค้านเป็นข้อมูลใหม่ที่เมื่อนำมาอภิปรายในสภา ก็คิดว่าประชาชนคงจะยอมรับ ให้รัฐมนตรีคนนั้นยังอยู่เป็นรัฐมนตรีต่อไปคงไม่ได้ เพราะทั้งหมดเป็นข้อมูลที่ชัดเจน เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลที่มิใบเสร็จ เพราะถ้าทุจริตต้องมีใบเสร็จ เพราะการอภิปรายถ้าพูดเรื่องทุจริตคนพูดต้องมีหลักฐานมิใบเสร็จ ทุกอย่างต้องมีหลักฐาน... ญัตติการขออภิปรายไม่ไว้วางใจ หากเป็นการประหารชีวิตก็คือการประหารชีวิตในทางการเมือง ที่ก็ต้องถูก ป.ป.ช.สอบสวน ต้องถูกห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมือง คือเป็นโทษหนักทางการเมือง”

ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ยังไม่รู้เลยว่านายกฯ จะอยู่ทนได้ถึงสามวันหรือไม่ เพราะพลเอกประยุทธ์ไม่เคยถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ เช่นเดียวกับอีก 5 รมต. ที่ก็รู้ว่าเมื่อโดนอภิปรายหนักๆ จะมีสติปัญญา สติในการที่จะตอบในเรื่องที่ถูกอภิปราย แต่เราก็อยากให้เมื่อข้อมูลที่เราอภิปรายไป ก็ยากให้ รมต.ได้ตอบเต็มที่ เพราะเป็นโอกาสได้ชี้แจง เพราะประชาชนจะเชื่อการอภิปรายของฝ่ายค้านหรือการตอบของรัฐมนตรีก็อยู่ที่หลักฐานของฝ่ายค้านและการชี้แจงของ รมต. ซึ่งหากรัฐมนตรีตอบได้ดี ประชาชนก็อาจศรัทธา อยากให้รัฐบาลทำงานต่อก็ได้ แต่หากชี้แจงตอบไม่ได้เรื่อง แม้รัฐมนตรีจะชนะตอนโหวตลงมติ ก็ไม่ใช่ประเด็นที่สำคัญ เพราะหากตอบไม่ได้ ประชาชนจะรับไม่ได้ เพราะหลายครั้งในอดีต ที่พอจบการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้ว ก็มีทั้งการปรับ ครม.- รัฐบาลลาออกหรือยุบสภา แล้วรอบนี้อภิปรายกันสามวันสามคืน และเป็นารอภิปรายสมัยใหม่ที่ฝ่ายค้านจะมีเอกสารหลักฐานที่นำมาแสดงให้เห็นได้ โดยเท่าที่ประเมินคิดว่าการอภิปรายรอบนี้ คนที่จะถูกอภิปรายหนักสุดก็คงเป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนคนอื่น ๆ ก็ตามลักษณะการทำงานที่มีการแบ่งตามอำนาจหน้าที่

-ในฐานะอดีต รมว.มหาดไทย เท่าที่ได้ติดตามการทำงานพลเอกอนุพงษ์ ที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย หลายปีที่ผ่านมามีการทำงานในตำแหน่ง มท.1 มาร่วม 6 ปี และเท่าที่เห็นข้อมูลที่จะอภิปรายพลเอกอนุพงษ์เป็นอย่างไรบ้าง?

เท่าที่ทราบจาก ส.ส.ฝ่ายค้านที่จะอภิปราย เขาก็บอกว่าเขามีหลักฐานค่อนข้างจะชัดเจนในเรื่องไม่ตรงไปตรงมา ท่านก็มีหน้าที่ชี้แจง ผมเองก็เคยเป็น รมว.มหาดไทย ก็รู้ว่าเราทำอะไร สมัยผมเป็นรัฐมนตรีผมไม่เคยกลัวเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เพราะเรารู้ว่าเราบริสุทธิ์ใจในการทำ และไม่เคยคิดโกงบ้านโกงเมือง เราก็ต้องตอบได้ การอภิปรายครั้งนี้ ก่อนหน้านั้นมีชื่อรัฐมนตรีจะถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจถึง 9 คน แต่ฝ่ายค้านคุยกันแล้ว เห็นว่าคนไหนหน้าหนักยังอ่อนอยู่ที่ตัดออกไป คนที่เหลือที่ถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจจึงมีน้ำหนัก แต่จะหนักแค่ไหนอยู่ที่การอภิปราย ที่ฝ่ายค้านยื่นอภิปราย พลเอกประยุทธ์ พลเอกประวิตร และพลเอกอนุพงษ์ พร้อมกันไม่ใช่เพราะเป็นเรื่อง 3 ป. แต่เกิดขึ้นจากหลักฐาน ไม่ได้อภิปรายโดยตั้งใจให้ทั้ง 3

คนแตกความสามัคคี แต่พอตีว่าฝ่ายค้านมีหลักฐานเกี่ยวกับ 3 คนนี้ก็ต้องอภิปราย อีกทั้งตอนพิจารณาว่าจะอภิปรายใคร เราไม่ได้เอาเรื่องของการร่วมรัฐบาลเป็นตัวตั้งแต่เราเอาเรื่องการทำงานของรัฐมนตรีเป็นตัวตั้ง ไม่ได้คิดไปว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีพลังประชารัฐก็คน จะต้องอภิปรายรัฐมนตรีจากพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์หรือไม่ ฝ่ายค้านก็นำข้อมูลมาถามคุณทั้งหมด จนได้ข้อสรุปอภิปรายไป 6 คนรวมนายกฯ เพียงแต่ทั้งหมดอยู่ในฝ่ายพลังประชารัฐ ฝ่ายค้านไม่ได้คิดแต่ว่าจะต้องอภิปรายคนของพลังประชารัฐ เพราะหากมีรัฐมนตรีจากพรรครวมอื่นที่ทำงานบกพร่อง สมควรอภิปราย เราก็ต้องอภิปราย คือพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลอื่นอาจจะมี แต่ฝ่ายค้านที่มาดูข้อมูลแล้วเห็นว่ายังไม่พอน้ำหนักพอ และเราคิดว่าหลังอภิปราย หากรัฐบาลยังอยู่ต่อไป การอภิปรายครั้งนี้ย่อมไม่ใช่ครั้งสุดท้าย คนที่ถูกอภิปรายรอบนี้หากข้อมูลของฝ่ายค้านชัดเจน แต่เขายังเอาไว้วางใจเป็นรัฐมนตรีต่อไป ก็เป็นเรื่องของเขา แต่รัฐมนตรีคนอื่นที่ยังไม่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจรอบนี้ก็อาจเป็นรอบหน้าก็ได้

ทางประวัติศาสตร์การเมือง ชักฟอกย้อนหลังได้ตั้งแต่เริ่มเกิด

สำหรับการอภิปรายที่จะมีขึ้น ซึ่งฝ่ายวุฒิสภา โดยเฉพาะที่งานการเมืองทั้งที่เป็น ส.ส.และไม่ได้เป็น ส.ส.ของพลังประชารัฐย้ำว่า ไม่ควรมีการอภิปรายย้อนหลังไปถึงยุค คสช. โดยเฉพาะการทำรัฐประหารเมื่อปี 2557 ไม่นั้นอาจจะมีการประท้วงนั้น เรื่องนี้ วันมูหะมัดนอร์ มะทา อดีตประธานสภาผู้แทนราษฎร ยืนยันว่าฝ่ายค้านสามารถอภิปรายย้อนหลังได้แน่นอน โดยยกตัวอย่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจในอดีตขึ้นมาแสดงเหตุผลในเรื่องนี้ โดยบอกว่าตัวนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีหลายคน เช่น พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นรัฐมนตรีตั้งแต่ยุค คสช. บริหารงานมาแล้ว 5 ปีต่อเนื่องจนถึงรัฐบาลปัจจุบัน การอภิปรายที่รัฐบาลจะมากำหนดไม่ให้อภิปราย เรื่องนี้ต้องทำตามข้อบังคับ ไม่ใช่ใครจะมาห้ามกันได้ ทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้ข้อบังคับ

ในฐานะเคยเป็นอดีตประธานสภาเคยนั่งอยู่บัลลังก์ประธานสภา และยังเป็นอดีต รมต. ที่ถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วย ก็เห็นว่าข้อบังคับการประชุมสภา ที่มีเรื่องของการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจโดยเฉพาะ พบว่าไม่ได้มีการเขียนไว้ว่าให้อภิปรายได้แค่ไหน อย่างไร

“หากรัฐมนตรีที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจมีข้อบกพร่องในการบริหารงานตั้งแต่สมัยรัฐบาลที่แล้ว แต่ข้อมูลนั้นยังไม่เคยถูกฝ่ายค้านอภิปรายไม่ไว้วางใจ สภาฯ ยังไม่เคยลงมติไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีคนนั้น ฝ่ายค้านย่อมสามารถอภิปรายได้”

...ยกตัวอย่างเช่น สมัยผมเป็นรัฐบาลในรัฐบาลท่านบรรหาร ศิลปอาชา ตอนนั้นฝ่ายค้านคือพรรคประชาธิปัตย์ เปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจนายกฯ บรรหาร ฝ่ายค้านก็อภิปรายตั้งแต่เรื่องนายบรรหารเกิดที่ไหน ยกกระดาษมาหนึ่งแผ่น บอกว่ามีเอกสารหลักฐานชัดเจนอ้างว่าไม่ได้เกิดเมืองไทย เกิดที่เมืองจีน เลยขาดคุณสมบัติที่จะเป็นนายกฯ ก็คืออภิปรายถึงขั้นว่าเกิดที่ไหนได้ อันนี้ยกตัวอย่างให้เห็น เรื่องนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎร ชวน หลีกภัย ย่อมจำได้ เพราะตอนนั้นท่านเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แล้วท่านบรรหารก็ชี้แจงโดยมีเอกสารต่างๆ เช่น ใบเกิดอะไรต่างๆ แล้วก็ชนะได้รับเสียงไว้วางใจ แต่สุดท้ายท่านก็ยุบสภา

...หรืออีกหนึ่งตัวอย่าง สมัยรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ฝ่ายค้านพรรคเพื่อไทย ก็อภิปรายไม่ไว้วางใจอภิสิทธิ์เรื่องใบ สด. 9 ปลอม ไม่ได้ไปเกณฑ์ทหาร ก็คืออภิปรายเรื่องเก่าตั้งแต่ยังไม่เข้ามาเล่นการเมือง แล้วก็ลงมติกันไป เมื่อมารอบนี้การอภิปรายของฝ่ายค้านไม่ได้จะมากับอภิปรายพลเอกประยุทธ์เรื่องการเกณฑ์ทหารอะไร แต่จะมากับอภิปรายว่าสมัยรัฐบาล คสช.ที่ทำการรัฐประหารมา ได้ทำอะไรไปบ้างที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ฝ่ายค้านจึงยอมอภิปรายได้ ไม่ใช่จะมากับปากให้อภิปรายเฉพาะแค่ช่วงรัฐบาลปัจจุบันที่อยู่มา 6 เดือน เพราะ รธน.ก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้ทำเรื่องเก่ามาอภิปราย ข้อบังคับก็ไม่ได้ห้าม แล้วธรรมเนียมปฏิบัติในอดีตก็เห็นแล้วว่าทำได้ การอภิปรายย้อนหลังจึงทำได้ ไม่เห็นแปลก เพราะขนาดไปอภิปรายอ้างว่าท่านบรรหารเกิดที่เมืองจีน ยังไปรู้มากกว่าตัวเขาเสียอีก แล้วท่านบรรหารก็มาชี้แจง ซึ่งเรื่องลัทธิลัทธิรัฐธรรมนูญ พลเอกประยุทธ์ก็ต้องมาตอบว่าจริงๆ เป็นอย่างไร

...และที่บอกว่าหากฝ่ายค้านจะอภิปรายเรื่องเก่า จะมีองค์กรวิชาชีพที่มาเสนอให้อภิปราย เป็นการพูดแบบลอยๆ ทำไม่ได้ เพราะการอภิปรายรอบนี้ฝ่ายค้านยื่นไป 6 คน สมมติ

ว่าฝ่ายค้านอภิปรายพลเอกประยุทธ์ยังไม่จบ แล้วมาอ้างว่าตกลงกันไม่ได้ เพราะมีการอภิปรายย้อนเรื่องเก่าแล้วจะใช้เสียงข้างมากขอยกอภิปรายไม่ไว้วางใจทันที แต่ในข้อบังคับเขียนว่า หลังจากการอภิปรายเสร็จสิ้น ให้ไปลงมติกันในวันรุ่งขึ้น ในเมื่อยังไม่มีการอภิปรายและฝ่ายค้านยังไม่อภิปรายสรุป แล้วจะมาขอลงมติได้อย่างไร เพราะหากเป็นแบบนี้ถือว่าญัตติยังไม่ครบถ้วน ปิดประชุมไม่ได้ ยกเว้นแต่จะปิดอภิปรายตัวบุคคลได้ เช่น หากอภิปรายพลเอกประยุทธ์จนสมควรแล้ว และมีการเสนอในที่ประชุมว่า ประเด็นเริ่มวน ซ้ำประเด็นแล้วจนมี ส.ส.หรือต่อที่ประชุมว่า เห็นควรหยุดการอภิปราย แต่ว่ารัฐมนตรีคนอื่นๆ เช่น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ พลเอกอนุพงษ์ ยังไม่ได้อภิปราย ก็ยังปิดอภิปรายไม่ได้ เพราะเป็นญัตติอภิปรายรายบุคคล

ดังนั้นต้องอภิปรายให้ครบถ้วน จนมีการสรุปคนสุดท้าย แล้วไปโหวตในวันรุ่งขึ้น รัฐบาลจึงไม่ควรกังวลมากเกินไป เพราะการทำงานรัฐมนตรี นายกฯ ก็ทำกับมือ เขาก็ต้องตอบได้อย่างผมเป็นรัฐมนตรี ผมก็ต้องยอมยกให้ฝ่ายค้านอภิปราย จะได้มีโอกาสชี้แจง เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจเป็นเรื่องปกติของสภาฯ ในระบอบประชาธิปไตยที่ฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลที่มีหลายอย่าง เช่น การยื่นกระทู้สด การอภิปรายโดยไม่ลงมติ และการอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ทั้งหมดเป็นกระบวนการทำงานของสภาผู้แทนราษฎร ถ้าไม่มีการอภิปรายสิ มันเรื่องประหลาด หากเป็นฝ่ายค้านแล้วตรวจสอบรัฐบาลไม่ได้ แต่หากรัฐบาลทำงานได้ดี หาข้อบกพร่องไม่ได้ แล้วมาอภิปรายกลับแกล้ง แบบนั้นประชาชนก็จะประณามฝ่ายค้าน เพราะประชาชนมีตา มีหูที่จะฟังได้ ก็เป็นการทำงานตรวจสอบคนเป็นรัฐมนตรีด้วย ไม่ใช่ทำงานได้อย่างเดียว แต่ต้องชี้แจงเป็นด้วย คนเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมีคุณสมบัติพิเศษทำงานเก่ง มีความซื่อสัตย์ มีอิสระแล้วชี้แจงได้เคลียร์ หากชี้แจงไม่เคลียร์ก็ไม่ควรจะเป็นต่อ

เชื่อบอกรีตขึ้นต้นต้องปรับ ครม.

อดีตประธานสภา กล่าวถึงเรื่องการรับมือของฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะการตั้งทีมอภิวินิจฉัย ทีมอภิวินิจฉัยคอยประท้วงฝ่ายค้านว่า ทุกครั้งที่มีการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจ คนฝ่ายรัฐบาลก็ต้องแสดงท่าทีท้วงโยกในในฐานะพวกเดียวกัน แต่ไม่ใช่เรื่องนำต้นต้นอะไรสำหรับคนที่จะอภิปราย เพราะฝ่ายค้านจะอภิปรายในกติกาโดยมีประชาชนคอยติดตาม ซึ่งการอภิปรายรอบนี้จะต้นต้นมากกว่าในอดีต เพราะจะมีเช่นการนำเสนอข้อมูลผ่านแผ่นชาร์ตต่างๆ ในห้องประชุม ซึ่งเมื่อฝ่ายค้านอภิปรายอยู่ในกรอบ หากจะมองครึกษ์มาประท้วงแบบไม่เป็นเรื่องเป็นราวก็จะเสียเวลาเปล่าๆ ควรเอาเวลาไปให้รัฐมนตรีตอบชี้แจงฝ่ายค้านจะดีกว่า ไม่เช่นนั้นอาจทำให้การอภิปรายยืดเยื้อ รอบนี้การอภิปราย ส.ส.อาจอภิปรายกันไม่มากแต่ใช้เวลาแต่ละเรื่องให้มันเคลียร์ จึงไม่ได้อยากให้มาประท้วงกันระหว่างการอภิปราย เพราะหากฝ่ายค้านอภิปรายไม่ดีเอง ประชาชนก็จะลงโทษฝ่ายค้าน แต่หากรัฐบาลตอบได้ดี รัฐบาลก็ได้คะแนน เพราะก็มีหลายครั้งหลายหนที่รัฐบาลตอบได้ดี เขาก็ได้คะแนน

...สำหรับการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายเป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรี แต่ในฐานะผมอยู่ในการเมืองไทยมา 40 กว่าปี หลายครั้งที่ผ่านมากการปรับ ครม.ก็เกิดหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ บางทีก็มีนายกรัฐมนตรีลาออก อย่างเช่นสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม หรือสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย สมัยแรก พออภิปรายเสร็จ เรื่องส.ป.ก.ยังไม่ทันโหวตก็ยุบสภาก่อน เพราะพรรคร่วมรัฐบาลบอกว่าไม่ไหว คุณชวนก็เลยยุบสภาเพื่อให้ไปเลือกตั้งกันใหม่ หรือกรณีสมัยท่านบรรหาร ศิลปอาชา ก็ยุบสภาเพื่อให้ไปเลือกตั้งใหม่ หลายครั้งก็มีการอภิปรายหลังอภิปรายเสร็จก็ปรับ ครม. ไม่เคยเห็นการอภิปรายครั้งใดเสร็จสิ้นแล้วรัฐบาลจะอยู่ในสภาพเดิม เพราะการอภิปรายไม่ไว้วางใจคือการชี้ช่องให้รัฐบาลเห็นว่ารัฐบาลมีข้อบกพร่องอย่างไร

-หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจจบลง หากนายกฯ ไม่ปรับ ครม.หรือทำอะไรเลยจะเป็นอย่างไร จะอยู่ยากไหมในทางการเมือง?

ก็คิดว่าคืออยู่ได้ แต่จะอยู่แบบไหน อยู่แบบประชาชนไม่ยอมรับ คนเป็นนายกรัฐมนตรีย่อมไม่สบายใจ เขาก็ต้องหาวิธีการให้เขาอยู่ได้ ซึ่งการอยู่ได้ก็มีหลายอย่าง การปรับคณะรัฐมนตรีก็เป็นอีกวิธีการหนึ่ง โดยที่การปรับครม.ก็ไม่ได้เสียหายอะไร ถือว่าเป็นโอกาสของรัฐบาล เพราะตอนนำมาทำงานใน ครม. ตอนแรกก็ยังไม่รู้ความสามารถของแต่ละคน แต่เมื่อทำงานไปสักระยะก็เห็นว่ามันควรเปลี่ยน

คนได้บ้าง ก็เป็นโอกาสทำได้ เพราะหากอยู่ดีๆ นายกฯ ไปปรับเขาเลย คนโดนปรับก็อาจคิดว่าทำไมมาปรับ แต่เมื่อถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจ ข้อมูลที่ฝ่ายค้านนำมาอภิปรายก็จะทำให้นายกฯ ถึงโอกาสปรับ ครม. เพื่อให้ ครม.มีความเข้มแข็งทำงานได้ดียิ่งขึ้น ก็เป็นโอกาสของนายกฯ ที่พอปรับหลังอภิปรายแล้ว รัฐบาลก็ทำงานดีขึ้น ก็อยู่ต่อไปอีกสักระยะ จึงเป็นโอกาสที่นายกฯ จะได้มีโอกาสคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลว่าจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนรัฐมนตรีกันบ้าง

หัวหน้าพรรคประชาชน-พรรคแนวร่วมฝ่ายค้าน กล่าวอีกว่า ฝ่ายค้านก็มีการป้องกันไม่ให้ประเด็น ข้อมูลการอภิปรายรั่วไหลก่อนการอภิปรายจะเริ่มต้นขึ้น ซึ่งเรื่องการพยายามหาข่าวจาก ส.ส.รัฐบาลกับ ส.ส.ฝ่ายค้าน มองว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะ ส.ส.ก็รู้จักกัน เป็นเพื่อนฝูงกันทั้งนั้น ก็อาจมีมาสอบถามแต่คงไม่ได้ข้อมูลอะไรสักอย่าง ทั้งหมด เช่นจะอภิปรายอย่างไร เพราะ ส.ส.ฝ่ายค้านเขาเก็บข้อมูลของเขามาเอง บางคนก็เก็บตัว ขนาดในพรรคด้วยกันเองเขายังไม่ให้รู้เลยว่าคนนั้นจะอภิปราย ก็จะไม่ให้รู้ว่าอภิปรายประเด็นใดบ้าง เขาก็จะไปเตรียมตัว อาจมีคนรู้บ้างก็เช่นหัวหน้าพรรค แต่เขาก็คงขอว่าไม่ขอเล่าให้ฟังทั้งหมด

ส่วนกรณีเสียงโหวตไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านจะแตกแถวหรือมีงูเห่าหรือไม่ เรื่องนี้ยังไม่ทราบ เป็นเรื่องที่พรรคการเมืองในฝ่ายค้านต้องว่ากันเอง แต่ไม่ว่าจะอย่างไรถึงฝ่ายค้านพนักกำลังกัน เสียง ส.ส.ไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านก็ไม่ชนะรัฐบาล เพราะฝ่ายรัฐบาลเสียงเยอะกว่าและมีงูเห่าหลายตัว ฝ่ายค้านไม่ได้มุ่งหวังว่าจะชนะด้วยเสียงโหวต แต่ต้องการให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้ชี้หน้าหนัก ว่ารัฐบาลควรจะทำอย่างไรต่อไป เพราะว่าการบริหารประเทศของรัฐบาลชุดนี้ที่ต่อเนื่องมาจากยุคคสช. ผมก็เชื่อว่าคุณเดือดร้อนของประชาชนปรากฏทั่วไปอยู่แล้ว ฝ่ายค้านก็เพียงชี้จุดต่างๆ ให้เห็นว่าประชาชนเดือดร้อนอย่างไร

เตรียมขับงูเห่าหลังเปิดตัวเข้า พปชร.

หัวหน้าพรรคประชาชน กล่าวปิดท้ายถึงการดำเนินการกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล ส.ส.ปัตตานี พรรคประชาชนที่ลงมติออกเสียงโหวตเรื่องต่างๆ ในห้องประชุมสภาที่ขัดกับแนวทางของพรรคประชาชน และล่าสุดไปปรากฏตัวในงานนัดกินข้าวร่วมกับ ส.ส.ของ

พรรคพลังประชารัฐเมื่อเร็วๆ นี้ว่า พรรคประชาชนได้ตั้งกรรมการสอบสวนนายอนุมัติก่อนหน้าแล้ว โดยกรรมการได้เรียกนายอนุมัติมาชี้แจงแต่เขาไม่ยอมเดินทางมา โดยเรียกมาสวมครั้งแต่ก็ไม่มาและทำเพียงแค่ทำหนังสือชี้แจง ก็ต้องรอดูผลสรุปของคณะกรรมการว่าจะดำเนินการอย่างไร แต่ผมก็คิดว่าเราคงต้องดำเนินการไปตามกรอบข้อกฎหมายเหมือนกับที่พรรคการเมือง เพราะเมื่อมี พ.ร.บ.พรรคการเมืองและมีข้อบังคับพรรคประชาชน เราก็ต้องทำตามกติกา เมื่อเขาไม่เต็มใจอยากจะทำกับพรรคประชาชน ต่อ ต้องการจะไปอยู่กับพรรคการเมืองอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่ประชาชนในเขตเลือกตั้งก็ต้องตัดสินใจว่าเมื่อตอนเลือกตั้งเขาลงสมัคร ส.ส. ในนามพรรคประชาชน ประชาชนเลือกเขาในนามพรรคประชาชน พรรคไม่ได้ทำผิดอะไร เพียงแต่อยากจะได้อะไรบางอย่างจากรัฐบาลซึ่งไม่ใช่อุดมการณ์ เมื่อไม่มีอุดมการณ์อยู่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไร

“การเลือกตั้งครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่จะตัดสินใจเองว่าใครผิดใครถูก และครั้งนี้จะเลือกคนแบบนี้หรือไม่ วันนี้อย่างไร ตรงๆ เมื่อเขาไม่ยอมอยู่ก็ไม่ว่าให้อยู่ต่อทำไม แต่การดำเนินการเราก็ต้องมีเหตุผลแจ้งต่อ กกต. ถึงการให้พ้นจากพรรคประชาชน เพราะจะลาออกเองก็ไม่ได้ จะพ้นจากสมาชิกภาพการเป็น ส.ส. พรรคก็ต้องดำเนินการขับออก”

ญัตติชกฟอก ในศึกปะทะเดือด ‘รัฐบาล VS ฝ่ายค้าน’

ล

สำหรับการขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ ร.ม.ว.กลาโหม กับ 5 รัฐมนตรีในคณะรัฐบาล ที่ฝ่ายค้านนำโดยสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ หัวหน้าพรรคเพื่อไทย และผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน ได้ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร เรื่องเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลเมื่อวันที่ 31 มกราคม มีรายละเอียดของญัตติดังกล่าวบางส่วนดังนี้

“...ขอเสนอญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๑๕๑ ตามรายนามดังต่อไปนี้

- ๑.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- ๒.พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี
- ๓.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี
- ๔.พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
- ๕.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

๖.ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

ทั้งนี้ ในเอกสารญัตติดังกล่าวระบุพฤติการณ์ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าสมควรนำไปสู่การขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจดังนี้

“พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

เป็นผู้ไม่ยึดมั่นและศรัทธาต่อการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ล้มล้างรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศกระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ



ใช้อำนาจที่ได้มาโดยไม่ชอบธรรมละเมิดหลักนิติธรรมและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอย่างกว้างขวาง เป็นผู้นำประเทศที่ร่างเดือน มองคนเห็นต่างเป็นศัตรู ริดรอนผู้ที่มีความเห็นต่าง ชอบกดขี่ด่าเมื่อถูกซักถาม เมื่อได้อำนาจมาโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญก็สร้างกลไกในรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพื่อมุ่งสืบทอดอำนาจของตนเอง

ปล่อยให้มีการทุจริตเต็มบ้านเต็มเมือง ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนเอง บริวารและพวกพ้องเข้าข้างคนชั่วที่เป็นพวก โดยไม่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ และความผาสุกของประชาชนโดยรวม บริหารราชการแผ่นดินโดยขาดความรู้ความสามารถผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรง ขาดคุณธรรมจริยธรรมแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการประจำ และองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเรียกได้ว่าเป็นยุคยุติธรรมหมด ตรงบังคับใช้กฎหมายโดยเลือกปฏิบัติไม่เป็นไปตามหลักความเสมอภาค

ไม่เคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญไม่ปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เปิดเผย ไม่มีความรอบคอบและ

ระมัดระวังในการดำเนินกิจการต่างๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนส่วนรวม มีการกระทำอันเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ มีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ไม่รักษาวินัยการเงินการคลังใช้งบประมาณของรัฐสร้างคะแนนนิยมให้กับตนเองและพรรคการเมือง โดยมีได้คำนึงถึงภาระด้านงบประมาณของประเทศเป็นยุคเงินกำลังจะหมดคลัง ไม่ยึดตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ลุแก่อำนาจ ขาดภาวะผู้นำ ไม่เสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน แต่กลับสร้างความขัดแย้งให้ขยายวงกว้างล้มเหลวและไร้ประสิทธิภาพในการดูแลด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกิดผลกระทบทางเศรษฐกิจกับประชาชนทุกภาคส่วนจนก่อให้เกิดสภาพ ‘รายกระจุก จนกระจาย’ ประชาชนสิ้นหวัง

ให้ความสำคัญกับการซื้ออาวุธ

ยุทธโศภณมากกว่าปัญหาเศรษฐกิจและปากท้องของประชาชน ล้มเหลวในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลอกลวงประชาชนไม่ทำตามนโยบายที่พรรคการเมืองที่สนับสนุนตนหาเสียงไว้ทั้งเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ ราคาพืชผลทางการเกษตรและลดภาษีเงินได้ ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์การบริหารราชการแผ่นดินของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ส่งผลกระทบต่อความเสียหายแก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างกว้างขวางเป็นยุคที่ทุจริตเฟื่องฟู น้ำกำลังจะท่วมเขื่อน มวลอากาศเป็นพิษเต็มเมืองเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงหากปล่อยให้บริหารราชการแผ่นดินต่อไปจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงจนประเทศถึงแก่ความล่มจมได้

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี

ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ มีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองและพวกพ้อง ใช้งบประมาณของรัฐเพื่อสร้างความมั่งคั่งให้กับตนเอง มีพฤติการณ์ร้ายแรงผิดปกติจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย ผ่าฝืนและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง

วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี

ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบด้านกฎหมายได้ใช้ตำแหน่งหน้าที่เข้าไปก้าวก่าย แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรในกระบวนการยุติธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายด้านการเงินแก่รัฐจำนวนมาก บังคับใช้และตีความกฎหมายโดยไม่ยึดหลักการและบรรทัดฐานที่ถูกต้องจนทำให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นเรื่องของอภินิหาร ทั้งนี้เพื่อช่วยเหลือและเอื้อประโยชน์ให้กับพวก

พ้อง ชี้้นำการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐและองค์กรอิสระและไม่มี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมมีพฤติการณ์ทุจริตต่อหน้าที่ ฉ้อฉล ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง บริวารและพวกพ้อง กลั่นแกล้งข้าราชการประจำ ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประโยชน์ตนเองและพวกพ้องปล่อยปละละเลยให้มีการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานที่กำกับดูแลอย่างกว้างขวางจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายละเว้นไม่ดำเนินการตามกฎหมายใช้อำนาจในตำแหน่งโดยมิชอบเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรม มีพฤติการณ์ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ก้าวก่ายแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ประจำของข้าราชการเพื่อประโยชน์ของตนเองและพวกพ้องโดยมิใช้อำนาจหน้าที่ของตนตามที่กฎหมายบัญญัติแทรกแซงกระบวนการยุติธรรม ทำให้การบังคับใช้กฎหมายไม่เป็นไปตามครรลองที่กำหนดไว้เพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทข้ามชาติสื่อว่าจงใจปฏิบัติหน้าที่และใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมอย่างร้ายแรงนำพาชาติเข้าสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศและไม่มี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

บริหารราชการแผ่นดินผิดพลาดบกพร่องอย่างร้ายแรงล้มเหลวไร้ประสิทธิภาพขาดคุณธรรมและจริยธรรมไม่มี ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี เข้าสู่อำนาจโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทำตัวเป็นผู้มีอิทธิพลปกป้องพวกพ้องโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติ.

โดย วรพล กิตติธวัชวรานุการ

เดลินิวส์

เดินหน้าแก้วิกฤติเชื้อดื้อยา

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาด้านจุลชีพขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอโรดแมป ปี 2563-2564 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งการทำงานในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย

ปัญหาเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ (Antimicrobial

Resistance: AMR) เป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปีละกว่า 30,000 คน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจปีละ 46,000 ล้านบาท รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องการดื้อยาด้านจุลชีพและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาด้านจุลชีพ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มีผลสำเร็จหลาย

ด้าน มีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยาด้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ และโรงพยาบาลเอกชน ภาคการเกษตรมีทั้งลดใช้ยาด้านจุลชีพที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้ยาด้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อการบริโภคให้เป็นทางเลือกประชาชน ให้ความสำคัญกับการบังคับ

ใช้กฎหมายพร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา โดยในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาด้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลงร้อยละ 20 และ 30

ก่อนหน้านี เจ้าของรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

ประจำปี 2562 เคยระบุว่า สิ่งที่กำลังกังวลที่สุดคือปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะเป็สาเหตุหลักในการเสียชีวิตของคนทั่วโลก เมื่อยาที่เคยเป็นที่พึ่งไม่ได้ผลเท่าเดิมอีกต่อไป ขณะที่เมืองไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุนี้จำนวนมาก แม้จะเป็นเรื่องที่ทำให้ความเข้าใจได้ยาก ผลร้ายที่ตามมาที่ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด ต้องใช้เวลา แต่ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจยืนยันเป็นตัวเลขแล้วว่ามหาศาลทีเดียว เราจึงสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กำหนดยุทธศาสตร์แผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และลงมือทำอย่างค่อเนื่อง เพื่อปกป้องชีวิตประชาชน ยกกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการในเรื่องนี้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป.



เตรียมพิธีพระราชทานเพลิง'หลวงปู่ปวง'

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ที่เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ต.เวียง อ.เมืองพะเยา คณะสงฆ์จังหวัดพะเยา ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปณฺณมหาเถร) อายุ 101 ปี พรรษา 81 อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีโคมคำ, อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 ณ เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง ระหว่างวันที่ 18-25 กุมภาพันธ์นี้ หลังจากมีพิธีอัญเชิญสรีรสังขารพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปณฺณมหาเถร) ขึ้นสู่เมรุชั่วคราวปราสาทนภสถิติลิขิต วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวงฯ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดยวัดประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลทุกวัน จนถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์นี้ ที่มีพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง เวลา 14.00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงาน บรรยากาศที่เมรุชั่วคราว วัดศรีโคมคำ พระอารามหลวง มีพระภิกษุสงฆ์ พุทธศาสนิกชน หลั่งไหลกันเข้ามากราบศพพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ หรือ หลวงปู่ปวง ตลอดทั้งวัน ส่วนช่วงกลางวัน มีพิธีสวดบำเพ็ญกุศล โดยมีคณะสงฆ์อำเภอต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ตลอดถึงหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่น มา

ร่วมเป็นเจ้าภาพไม่ขาดสาย ขณะเดียวกัน มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากนำอาหาร คาวหวาน น้ำดื่ม มาตั้งโรงทานให้บริการผู้มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล และกราบศพหลวงปู่ปวง

นางพิสมัย ใจวัง ทีมงานมูลนิธิธรรมนัส พรหมเผ่าเพื่อการกุศลเปิดเผยว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้ทีมงานตั้งโรงทาน นำอาหารมาให้บริการแก่ประชาชนผู้ที่มาทำบุญในวัดศรีโคมคำทุกวัน ทั้งในช่วงกลางวันและเย็น

พระครูสุภิตยากร ผู้จัดการโรงเรียนพินิตประสาธน์ เปิดเผยว่า ในงานพิธีบำเพ็ญกุศลออกเมรุพระราชทานเพลิง พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (ปวง ธมฺมปณฺณมหาเถร) โรงเรียนได้นำครูและนักเรียนมาช่วยงานบำเพ็ญประโยชน์ ตั้งโรงทานให้บริการอาหารกลางวัน เย็นเนื่องจากหลวงปู่ปวงเป็นผู้ให้อาณาตแก่ศิษย์โดยก่อตั้งโรงเรียนพินิตประสาธน์ขึ้นมา เป็นแหล่งอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ บ่มเพาะคุณธรรมแก่ลูกศิษย์รุ่นแล้วรุ่นเล่า ให้เติบโตและทำคุณต่อแผ่นดินไปทั่วสารทิศ ลูกศิษย์โรงเรียนพินิตประสาธน์หลายรุ่น จึงมาแสดงความกตัญญู กตเวทิต์กับหลวงปู่ปวง



เดินหน้าแก้วิกฤติเชื้อดื้อยา

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอนามัยโลก องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ รวมทั้งองค์กรและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันจัดการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาด้านจุลชีพขึ้นที่กรุงเทพฯ โดยได้นำเสนอโรดแมป ปี 2563-2564 การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ฯ และเสริมสร้างความเข้มแข็งการทำงาน ในการแก้ปัญหาเชื้อดื้อยาของประเทศไทย

ปัญหาเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพ (Antimicrobial Resistance: AMR) เป็นวิกฤติร่วมของทุกประเทศทั่วโลก ในไทยมีผู้เสียชีวิตจากเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปีละกว่า 30,000 คน ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจปีละ 46,000 ล้านบาท รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหาที่เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรีได้ลงนามในปฏิญญาทางการเมืองว่าด้วยการประชุมระดับสูงของสมัชชาสหประชาชาติ เรื่องการดื้อยาด้านจุลชีพและการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับโลกว่าด้วยการดื้อยาด้านจุลชีพ หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การ

จัดการการดื้อยาด้านจุลชีพประเทศไทยตั้งแต่ปี 2560

การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์มีผลสำเร็จ หลายด้าน มีการพัฒนาระบบติดตามการใช้ยาด้านจุลชีพทั้งในคนและสัตว์ แก้ปัญหาเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข กำลังขยายต่อไปยังโรงพยาบาลรัฐอื่น ๆ และโรงพยาบาลเอกชน ภาคการเกษตร มีทั้งลดใช้ยาด้านจุลชีพที่ไม่จำเป็น ไม่ใช้ยาด้านจุลชีพในการเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภคให้เป็นทางเลือกประชาชน ให้ความสำคัญกับการบังคับใช้กฎหมาย พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ให้เข้าใจถึงปัญหาเชื้อดื้อยา โดยในปี 2564 คาดว่าการป่วยจากเชื้อดื้อยาจะลดลงร้อยละ 50 การใช้ยาด้านจุลชีพในคนและสัตว์จะลดลงร้อยละ 20 และ 30

ก่อนหน้านี้ เจ้าของรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2562 เคยระบุว่า สิ่งที่กำลังกังวลที่สุดคือปัญหาเชื้อแบคทีเรียดื้อยาปฏิชีวนะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุหลักในการเสียชีวิตของคนทั่วโลกเมื่อยาที่เคยเป็นที่พึ่งไม่ได้ผลเท่าเดิมอีกต่อไป ขณะที่เมืองไทยมีผู้เสียชีวิตด้วยเหตุนี้จำนวนมาก แม้จะเป็นเรื่องที่ทำความเข้าใจได้ยาก ผลร้ายที่ตามมาก็ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใด ต้องใช้เวลา แต่ทั้งจำนวนผู้เสียชีวิตและผลกระทบทางเศรษฐกิจยืนยันเป็นตัวเลขวแล้วว่ามีมหาศาลทีเดียว เราจึงสนับสนุนการดำเนินงานของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องที่กำหนดยุทธศาสตร์ แผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน และลงมือทำอย่างต่อเนื่อง เพื่อปกป้องชีวิตประชาชน ยกกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการในเรื่องนี้เทียบเท่าระดับสากลต่อไป.



เรื่องเด่น

การเมือง

รอบโลก

การเงิน-หุ้น

เศรษฐกิจ-ธุรกิจ

การเมือง > ข่าวการเมือง

ปปชร.ไม่ขัดข้องหากส.ส.อนาคตใหม่จะ ร่วมงานด้วย

วันที่ 22 ก.พ. 2563 เวลา 19:24 น.



พลังประชารัฐไม่ขัดข้องหากส.ส.อนาคตใหม่จะมาร่วมงาน แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อมา

นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึง ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ที่กำลังหาพรรคสังกัด ภายใน 60 วัน ว่า พรรคพลังประชารัฐไม่ขัดข้องหาก ส.ส.พรรคอนาคตใหม่จะเข้าร่วมงานด้วย แต่ขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อมา

ขณะที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ สงสัยใจให้ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทุกคน และขอให้ช่วยเหลือบ้านเมืองอย่างสร้างสรรค์ และอย่าลงถนน สร้างความปั่นป่วนในบ้านเมือง แต่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาการเมืองในระบบรัฐสภาดีกว่า เชื่อว่าทุกคนรู้กฎหมาย และจะไม่ทำความผิด เพราะทุกวันนี้ก็มีคดีมากพอยู่แล้ว

สอดคล้องกับนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อยากให้การเคลื่อนไหวเป็นไปตามกรอบกฎหมาย เพราะกฎหมายต้องไม่บังคับใช้แค่บางคนหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง และเชื่อว่าคนไทย ไม่อยากเห็นภาพความขัดแย้งทางการเมืองอีกครั้ง

ด้านนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ เปิดเผยว่า เบื้องต้นจัดเตรียมไว้ 1 พรรค ซึ่งจะมีความชัดเจนหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจ เชื่อว่า ส.ส.จะย้ายกันไปเป็นกลุ่มก้อน ภายใต้อุดมการณ์เดิม